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ข่าวประจำวันที่ 23 ตลุาคม 2564 

ข่าว กกต./ผู้บริหารสำนักงาน กกต.   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระสำคัญ หน้า 
1 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ เลือกตั้งอบต. 2564 พึงระวังหาเสียงแบบนี้เสี่ยง ! 4 
2 สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 HD กกต.เตือน ผู้สมัคร อบต.หาเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 6 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระสำคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ ‘พนิต’ รับเสียดาย คน ปชป.ต้องพ้นพรรค เพราะสถานการณ์เปลี่ยน 

สวนทางจุดยืนตัวเอง 
7 

2 มติชนออนไลน์ “ชวน” ส่งไลน์กลุ่มปชป. หลังเปิดศึกชิงตั๋วลงส.ส. “ผมชนะเลือกตั้งได้
เพราะประชาชน” 

8 

3 เดลินิวส์ออนไลน์ ‘รงค์’ ฟันธงชื่อ ‘บิ๊กตู่’ ขายได้ภาคใต้! จับตา พปชร.ถกปมผู้สมัคร 
ส.ส. 26 ต.ค. 

10 

4 เดลินิวส์ออนไลน์ ปชป.มั่นใจขาข้ึน! ‘นิพนธ์’ เล็งนัดเคลียร์ใจ ‘นิพิฏฐ์’ 12 
5 เดลินิวส์ออนไลน์ ‘นิพิฏฐ์’ คาด ‘มาร์ค’ ไม่ตั้งพรรคใหม่ เหตุยังผูกพัน ปชป. 13 
6 แนวหน้าออนไลน์ โฆษกพปชร.โต้ข่าว'ขาใหญ่'แอบซุ่มทำโพลวัดเรตติ้ง ส.ส.ภาคใต้ 14 
7 ไทยรัฐออนไลน์ "พัชรินทร์" ปัด พปชร.ทำโพล ส.ส.ใต้ วัดคะแนนนิยม เรื่องภายในพรรค 15 
8 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "วิรัช"รับ"พปชร."ทำโพลล์จริง แจงอยากได้คนลงเลือกตั้งแล้วชนะ     

ไม่ต้องลุ้น 
16 

9 มติชนออนไลน์ โฆษก ปชป.โพสต์ปริศนา ‘ผมลูกพระแม่ธรณี เกิดแผ่นดินพังงา’ คาด
เอ่ียวขอลงชิง ส.ส.บ้านเกิด 

17 

10 มติชนออนไลน์ ส.ส.สงขลา “งง” ผลโพล พปชร.สอบไม่ผ่าน 10 คน เตรียมหอบ
คำถามเข้าที่ประชุมพรรค 

18 

11 แนวหน้าออนไลน์ สยบแรงกระเพื่อม! 'ธรรมนัส'ส่งไลน์เคลียร์ส.ส.พปชร.ปมทำโพลเช็ค  
เรตติ้ง 

19 

12 มติชนออนไลน์ พปชร.แจงโพล ส.ส.ไม่ม่ัว ยันป้อมคนเคาะโผสุดท้าย 20 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระสำคัญ หน้า 
13 มติชนออนไลน์ “จักรทิพย์” โชว์วิชั่นว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯกทม. ประกาศพลิกที่ดินรกร้าง 

สร้างสวนสาธารณะ 
22 

14 สำนักข่าว INN ออนไลน์ ปชป.เจอวิชามารมือดีบอกชาวบ้านให้มาแจกเงิน 23 
15 สำนักข่าวไทยออนไลน์ “จุรินทร์” ปัดเคลียร์ใจปมเลือกผู้สมัคร ส.ส.ภาคใต้ 24 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระสำคัญ หน้า 
1 ข่าวสดออนไลน์ FootNote : เป้าหมายก้าวไกลในภาคใต้ ปักธงคะแนนให้บัญชีรายชื่อ 25 
2 สยามรัฐออนไลน์ “เดิมพัน” ประชาธิปัตย์ เดิมพัน “จุรินทร์” ! 27 
3 สยามรัฐออนไลน์ “บิ๊กตู่-บิ๊กป้อม” บนเส้นทางอำนาจ และ เกมการเมือง ลวง รัก หัก เหลี่ยม ? 29 
4 สยามรัฐออนไลน์ รหัส (ไม่) ลับ “ทักษิณ” 32 
5 ไทยรัฐออนไลน์ ขัดหลักประชาธิปไตย? 35 
6 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ “นิพิฏฐ์” เปิดใจ 18 ปีฝ่ายค้าน ศึก ชิง”พัทลุง” ขยายแผล ปชป.? 36 
7 เดลินิวส์ออนไลน์ “ธนาธร”ปักธงเลือกตั้งลุยเปลี่ยนปท.  39 
8 ข่าวสดออนไลน์ ใบตองแห้ง : คู่แข่ง พท.-กก. 42 
9 ข่าวสดออนไลน์ วิเคราะห์การเมือง : สถานะ การเมือง ทิม พิธา และ ก้าวไกล กับ พลัง

ประชารัฐ 
44 

10 มติชนออนไลน์ 09.00 INDEX ดัชนี พลังประชารัฐ ภาคใต้ ตรงถึง ประยุทธ์ จันทร์โอชา 46 
11 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ "ทักษิณ"สอนมวยรัฐบาลถึงวิธีแก้ราคาพืชผลเกษตรตกต่ำไม่ใช่เอาแต่  

แจกเงิน 
48 
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22 ต.ค. 2564 

เลือกตั้งอบต. 2564 พงึระวังหาเสียงแบบน้ีเสีย่ง ! 

 
เช็คท่ีนี่ เลือกตั้งอบต. 2564 กกต. ย้ำ กฎเหล็ก ข้อห้ามหาเสียงเลือกตั้ง “ผู้สมัครนายก อบต.-ส.อบต.” พึงระวังหาเสียง
แบบไหน “ทำได-้ไม่ได”้ สรุปให้ครบที่นี่ 

ฐานเศรษฐกิจ เกาะติดสถานการณ์การเลือกตั้งอบต.2564 ซึ่งกำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. 2564 นี้นั้น 
ปรากฏความเคลื่อนไหวล่าสุดที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นในปีนี้ต้องพึงระวัง โดย เพจเฟซบุ๊ก  สำนักงานคณะกรรมการ
การการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.
อบต.) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) ซึ่งมีรายละเอียดที่สำคัญหลายประการด้วยกัน 

ทั้งนี้ ตามระเบียบ กกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563 มีดังนี้ 

1.ห้ามผู้สมัครดำเนินการ หรือ ยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดดำเนินการนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับ
การหาเสียงเลือกตั้ง  

2.ห้ามผู้สมัครดำเนินการ หรือ ยินยอมให้พรรคการเมือง หรือผู้ใดดำเนินการ ดังนี้ 

• แจกจ่ายเอกสารเกี่ยวกับการหาเสียงโดยวิธีการวางหรือโปรย ในที่สาธารณะ 

• แจกจ่ายเอกสาร วีดิทัศน์ โดยไม่ระบุรายละเอียด ไม่ระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จำนวน และ
วันเดือนปีที่ผลิต 

• ใช้พาหนะต่าง ๆ หาเสียงหรือจัดสถานที่เวทีหาเสียง โดยไม่แจ้งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด 
(ผอ.กต.จว.) ทราบ 

• ใช้ถ้อยคำที่รุนแรงหรือปลุกระดม หรือก่อให้เกิดความไม่สงบในพื้นท่ี 

• ช่วยเหลือเงินทรัพย์สินต่าง ๆ หรือประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินให้แก่ผู้ใดตามปกติประเพณีต่าง ๆ 

• นำข้อมูลของพรรคการเมืองหรือบุคคลมาหาเสียงโดยไม่ได้รับความยินยอม หาเสียง หรือนำชื่อสัญลักษณ์ของ
พรรคการเมือง คติพจน์ คำขวัญ หรือภาพบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากพรรคการเมืองหรือบุคคลนั้น 
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• สำรวจความคิดเห็นของประชาชน โดยมีเจตนาไม่สุจริต มีลักษณะชี้นำเพื่อผลต่อการลงคะแนนเลือกหรือไม่
เลือกผู้สมัครผู้ใด 

• เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในระหว่างเวลา 7 วันก่อนวัน
เลือกตั้ง จนถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนนเพื่อประโยชน์ในการหาเสียง 

• จงใจไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้  

บทกำหนดโทษ  

ทั้งนี้ กฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น 2562 มาตรา 66 ระบุว่า หากฝ่าฝืนตามมาตรา 66 ผู้สมัครต้องระวางโทษจำคุกไม่
เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ นอกจากนี้ยังได้กำหนดโทษกรณีความผิดซื้อสิทธิขายเสียง
เอาไว้ด้วย โดยมีบทลงโทษทั้งฝั่งของ ผู้ให้ และ ผู้รับ 

ผู้ซื้อเสียง มีโทษจำคุก 1-10 ปี ปรับ 20,000-200,000 บาท หรือทั้งจำท้ังปรับ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี ส่วน 

ผู้ขายเสียง มีโทษจำคุก 1-5 ปี ปรับ 20,000-100,000 บาทหรือท้ังจำทั้งปรับ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลา 10 ปี  

 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/politics/500590 

https://www.thansettakij.com/politics/500590
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วันที่ 22 ต.ค. 2564 

กกต.เตอืน ผู้สมัคร อบต.หาเสียงผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ 

 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. แนะนำวิธีการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องแจ้งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบ 
ก่อนดำเนินการหาเสียง ซึ่งหากวิธีการหาเสียงผ่านทางสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามระเบียบ กกต. มีอำนาจสั่งให้
แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลนั้นได้ โดยเมื่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดได้รับรายงานว่า การหาเสียงผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้อง จะต้องแจ้งเลขาธิการ กกต. ภายใน 24 ชั่วโมง ในกรณีที่สั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบ
ข้อมูล แต่ผู ้สมัครยังไม่ดำเนินการตามสั่ง จะมีโทษตามระเบียบของ กกต. และหากมีค่าใช้จ่ายผู้สมัครจะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบเอง 

สำหรับการว่าจ้างผู้อื่นช่วยหาเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีค่าใช้จ่ายรวมแล้วต้องไม่เกิน 5,000 บาท และ ต้องแจ้งให้
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบด้วย เพ่ือนำมารวมเป็นค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรายนั้น 
และ ภายใน 90 วันหลังจากวันเลือกตั้ง ผู้สมัครจะต้องส่งรายงาน รายรับรายจ่ายในการหาเสียงทั้งหมด ต่อ กกต.ด้วย 

 

อ้างอิง : https://news.ch7.com/detail/524027 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://news.ch7.com/detail/524027
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วันที่ 22 ตุลาคม 2564 – 15:10 น. 

‘พนิต’ รับเสียดาย คน ปชป.ต้องพ้นพรรค เพราะสถานการณ์เปลี่ยน สวนทางจุดยืนตัวเอง 

 
‘พนิต’ รับเสียดาย คน ปชป.ต้องพ้นพรรค เพราะสถานการณ์เปลี่ยน สวนทางจุดยืนตัวเอง  

วันนี้ (22 ต.ค.) นายพนิต วิกิตเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ได้โพสต์ข้อเขียนผ่านเฟซบุ๊ก รับเสียดายที่
เพ่ือนร่วมพรรคประชาธิปัตย์ทยอยออกจากพรรคไปตามจุดยืนตัวเอง โดยระบุว่า 

“ในอดีต พรรคประชาธิปัตย์เคยเป็นความหวังของคนรุ่นใหม่ในยุคนั้น แต่ทุกวันนี้สถานการณ์การเมืองเปลี่ยนไป อาจ
ด้วยเพราะการเปลี่ยนแปลงหลายด้านที่เราควบคุมไม่ได้ ทำให้หลายคนที่เคยอยู่  หลายคนที่เคยร่วมยึดในอุดมการณ์ 
และประชาชนหลายคนที่เคยคาดหวัง ก็อาจจะไม่ได้รู้สึกแบบนั้นแล้ว เพราะการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้เป็นไปตามปัจจุบัน
ของประชาธิปัตย์ 

ถึงผมจะรู้สึกเสียดายที่ใครหลายคนต้องออกไปจากพรรคฯ แต่ทุกคนก็ต่างออกไปแสดงออกจุดยืนของตัวเอง ซึ่งก็ถือว่า
เป็นเรื่องที่ด ี

ทุกการเปลี่ยนแปลง (ท่ีเป็นการพัฒนาไปในทิศทางท่ีดี) ย่อมมีแต่สิ่งดีๆ เสมอ…” 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3004278 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_3004278
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วันที่ 22 ตุลาคม 2564 – 16:00 น. 

“ชวน” ส่งไลน์กลุ่มปชป. หลังเปิดศึกชิงตั๋วลงส.ส. “ผมชนะเลือกตั้งได้เพราะประชาชน” 

 
“ชวน” ส่งไลน์กลุ่มสะกิดใจ ลูกพรรค “ผมเป็นหนี้บุญคุณประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์” หลังส.ส.ใต้วุ่น  

หลังจากเกิดเหตุการณ์ความไม่ลงตัวในการวางตัวผู้สมัครส.ส. เขตเลื อกตั้งที่ 2 จ.พัทลุง ของพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่ง  
นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีตส.ส.พัทลุง และอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นเจ้าของพื้นที่เดิมนั้น โดยมีความ
พยายามจะส่งลูกชายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) พัทลุง ซึ่งเป็นคนจากตระกูลธรรมเพชร มาเป็น
ผู้สมัคร โดยที่นายนิพิฏฐ์ไม่ทราบนั้น 

ล่าสุด (22 ต.ค.) มีรายงานความเคลื ่อนไหวภายในพรรคประชาธิป ัตย์ว ่า เมื ่อช ่วงสายที ่ผ ่านมา  นายชวน                 
หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้ส่งข้อความในไลน์กลุ่ม “ประชาธิปัตย์
เดินหน้า” ที่มีท้ังส.ส. และอดีตส.ส.ของพรรคฯ อยู่ด้วยกัน โดยนายชวน ระบุว่า “ผมเป็นหนี้บุญคุณประชาชนและพรรค
ประชาธิปัตย์ ทำให้ผมชนะการเลือกตั้งทุกสมัยอย่างมีเกียรติ” โดยไม่ได้มีใครแสดงความคิดเห็นใดๆเพิ่มเติม 

ทั้งนี้ ในช่วงเช้าที่ผ่านมา นายกนก วงษ์ตระหง่าน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัว 
แสดงความเห็นถึงปัญหาการจัดวางตัวบุคคลลงสมัคร ส.ส.พัทลุงในการเลือกตั้งครั้งหน้า โดยระบุว่า นายนิพิฏฐ์ คือ
นักการเมืองคุณภาพสูง และอาวุโสสูง ที่มีมารยาท เคารพกฎกติกา และวัฒนธรรมทางการเมืองที่เป็นแบบอย่างของ
นักการเมืองและประชาชนจำนวนมาก รวมทั้งตนด้วย 

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของส.ส.และอดีต ส.ส.กับผู้บริหารพรรคจำนวนหนึ่งที่จ.พัทลุง จนทำให้นายนิพิฏฐ์ต้องออกมาแสดง
ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาใน 2 ประเด็น คือ 1.การสูญเสียบุคลากรคุณภาพของพรรค และ 2.การกลิ ้งกลอก 
ตลบตะแลง หักหลังคนอ่ืนของคนจำนวนหนึ่งในพรรค ซึ่งเป็นการสะท้อนความเป็นจริงในพรรคประชาธิปัตย์ชุดปัจจุบัน
ที่ผู้บริหารและสมาชิกพรรคต้องเปิดใจรับฟัง และคิดทบทวนไตร่ตรองอย่างจริงใจ ก่อนที่จะสายเกินไป 

นายกนก ระบุอีกว่า นายนิพิฏฐ์คือคนที่รักพรรคประชาธิปัตย์มากไม่แพ้ใคร และมุ่งมั่นที่จะพลิกฟื้นพรรคด้วยแนวคิด
ใหม่ และวิธีการใหม่ อีกท้ังนำเสนอประเด็นทางการเมืองที่สะท้อนจุดยืนทางการเมืองที่ชัดเจน นั่นคือประชาธิปไตย เสรี
นิยม สถาบันพระมหากษัตริย์ ความเหลื่อมล้ำ ความยุติธรรม และวัฒนธรรมไทย รวมถึงนายนิพิฏฐ์นำเสนอประเด็น
ดังกล่าวอย่างแหลมคม มีหลักการบนฐานความเป็นจริงในปัจจุบัน ด้วยความเชื่อว่าการยอมรับความเป็นจริงและลงมือ
แก้ปัญหาจริงตามอุดมคติที่ยึดถือ 
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พร้อมแก้ไขข้อผิดพลาด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน คือแนวทางและวิธีการทางการเมืองที่จะนำพาประเทศและ
ประชาชนให้ผ่านวิกฤตินี้ไปได้ นายนิพิฏฐ์เชื่อว่าการเมืองจะต้องยึดหลักความยุติธรรมเป็นสำคัญ เพราะความยุติธรรม
คือรากฐานของการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม และความยุติธรรมคือศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่ทุกคนมีเท่ากัน ดังนั้น 
ความยุติธรรมจึงเป็นรากฐานของ ประชาธิปไตย 

“ด้วยเกียรติประวัติ และการปฏิบัติตัวทางการเมืองของนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ มายาวนาน ทำให้ผมกล้าจะกล่าวว่านิพิฎฐ์ 
อินทรสมบัติ คือบุคคลทางการเมืองที่มีคุณค่ายิ่งที่ทุกพรรคการเมืองต้องการและแสวงหา ผมเชื่อว่าตั้งแต่คุณพิธา       
ลิ้มเจริญรัตน์ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ไปจนถึงพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ พร้อมเปิดประตูต้อนรับนักการเมือง
คุณภาพสูงอย่างนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ตลอดเวลาครับ”นายกนก ระบุ 

ขณะที่ นายนิพิฏฐ์ โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัว ว่า “อย่าเอาหมด อย่าสืบทอดทายาทอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เปิดทางให้
ลูกชาวบ้านคนอ่ืนเป็นส.ส.บ้าง ไม่งั้นจะพังกันทั้งพรรค” 

ด้าน นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์   ให้สัมภาษณ์ถึง
กรณีดังกล่าวว่า “ยังไม่เป็นอะไร ยังไม่ได้คุยกัน ค่อยหาเวลาคุยกัน เพราะต้องคุยกับนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการ
พรรคก่อน เนื ่องจากเป็นคนดำเนินการประสานงานในเรื ่องของนายนิติศักดิ ์ ธรรมเพชร ลูกชายของนายวิสุทธิ์        
ธรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) พัทลุง ซึ่งในขณะนี้ตนยังไม่ได้คุยกับนายนิพิฏฐ์ แต่ก็ไม่เป็นไรยังพอ
มีเวลา 

“ส่วนคาดว่าจะคุยกันเมื่อไรนั้น ยังไม่ได้นัดกัน แต่จะคุยกันแน่ๆ เรื่องในครอบครัวคุยกันได้อยู่แล้ว” 

 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3004410 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_3004410
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22 ตุลาคม 2564  16:46 น.  

‘รงค์’ ฟันธงชื่อ ‘บิ๊กตู่’ ขายได้ภาคใต้! จับตา พปชร.ถกปมผู้สมัคร ส.ส. 26 ต.ค. 

 
เมื่อวันที่ 22 ต.ค. นายรงค์ บุญสวยขวัญ ส.ส.นครศรีธรรมราช กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะ
คณะ 

กรรมการสรรหาผู้สมัคร ส.ส.พรรค พปชร. กล่าวว่าไม่ทราบรายละเอียด ภายหลังมีกระแสข่าว แกนนำ พปชร.บางกลุ่ม
ทำโพลประเมินความนิยม ส.ส.โดยพบพื้นที่ภาคใต้มี ส.ส. 4 คน รวมถึงนายรงค์ ที่สอบผ่านเกณฑ์ จากทั้งหมด 14 คน 
โดยนายรงค์ ยืนยันไม่ทราบการทำโพลดังกล่าวประเมินอย่างไร หากจะถามว่าโพลเชื่อได้หรือไม่ ต้องบอกว่าควรเชื่อแต่
ไม่ถึงขนาดต้องจริงจัง การทำโพลเป็นข้อมูลดิบและเป็นเครื่องมือการบริหาร เปรียบเหมือนหมอต้องพิจารณาว่าจะจ่าย
ยาชนิดใดให้คนไข้เพื่อรักษาอาการ ส่วนเรื่องการพิจารณาผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคนั้น คณะกรรมการสรรหาผู้สมัคร นัด
ประชุมวันที่ 26 ต.ค.  

เมื่อถามประเด็นผลโพลที่ออกมาทำให้คนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เสียกำลังใจหรือไม่ นายรงค์ กล่าวว่า แน่นอน คงเสียกำลังใจ 
แต่ถ้าคิดจะปรับปรุงตัวเองก็อยากให้ปรับปรุง การทำโพลเป็นเรื่องปกติ แต่ไม่คิดว่าคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์จะท้อและตีจาก
พรรรค เพราะการทำโพลทุกครั้งต้องมีวัตถุประสงค์ แต่ไม่รู้ว่าผู้บริหารพรรคจะใช้กรณีนี้มาพิจารณาเกี่ยวกับการส่ง
หรือไม่ส่งลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.หรือไม่และไม่เชื่อกรรมการบริหารพรรคจะใช้การทำโพลครั้งเดียวมาตัดสินใจ 

สำหรับประเด็น นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดไทม์ไลน์แก้กฎหมายลูก 2 ฉบับจะจบขั้นตอนในเดือน ก.ค.
2565 และอาจมีแรงกดดันให้นายกรัฐมนตรียุบสภาฯนั้น นายรงค์ กล่าวว่าการเมืองเป็นเรื่องไม่แน่นอน อำนาจยุบสภาฯ 
อยู่ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี การเปิดไทม์ไลน์เป็นสถานการณ์ปกติที่สามารถวางแผนได้ ซึ่งเราต้อง
ฟังหูไว้หู แต่การตัดสินใจทางการเมืองบางสถานการณ์ไม่อาจวางแผนได้ ดังนั้นคนทำงานการเมืองต้องตื่นตัว 

ผู้สื่อข่าวถามแนวโน้มมีโอกาสยุบสภาฯ กลางปี 2565 หลังกฎหมายลูก 2 ฉบับเสร็จหรือไม่ นายรงค์ ยอมรับว่าถ้า
พิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น งบประมาณถูกดึงไปในโครงการหรือมีผลงานออกมาจนประชาชนชื่นชอบ และโควิด
คลี่คลาย ปัญหาต่างๆ เบาบางลง เศรษฐกิจดีขึ้นสามารถยุบสภาฯ ได้ โดยช่วงกลางปี 2565 เป็นการประชุมสภาฯ สมัย
สามัญ มีสิทธิยุบสภาฯ เพราะฝ่ายค้านเตรียมเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ ส่วนการเมืองบนท้องถนน เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่อาจ
ทำให้เกิดการยุบสภาฯ ในช่วงนั้น แต่ต้องดูว่าการชุมนุมบนท้องถนนจุดติดหรือไม่  
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เมื่อถามว่าหากเลือกตั้งชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นจุดขายในพื้นที่ภาคใต้ได้หรือไม่ นายร งค์ เชื่อมั่นชื่อ พล.อ.ประยุทธ์      
ยังขายได้ ที่ผ่านมาต้องยอมรับ พล.อ.ประยุทธ์ ให้ความสำคัญกับภาคใต้ และให้ความสำคัญทุกภาค ดูแลประชาชน     
ทุกภาค และให้ความช่วยเหลือประชาชนรวดเร็ว ประชาชนจึงชื่นชอบ 

 

 

อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/401188/ 
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22 ตุลาคม 2564  17:10 น.   

ปชป.มั่นใจขาข้ึน! ‘นิพนธ์’ เล็งนัดเคลียร์ใจ ‘นิพิฏฐ์’ 

 
เมื่อวันที่ 22 ต.ค. นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ในฐานะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ตามภารกิจดูแลภาคใต้ 
ให้สัมภาษณ์ถึงความไม่ลงตัวในการวางตัวผู้สมัคร ส.ส.พัทลุง แทนนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต ส.ส.พัทลุง และอดีต
รองหัวหน้าพรรคว่าส่วนตัวยังไม่ได้คุยกับนายนิพิฏฐ์ เนื่องจากต้องหารือกับนายเฉลิมชัย ศรี อ่อน เลขาธิการพรรค
ประชาธิปัตย์ก่อน เนื่องจากนายเฉลิมชัยเป็นผู้ดำเนินการประสานงานนายนิติศักดิ์ ธรรมเพชร ลูกชายของนายวิสุทธิ์ 
ธรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) พัทลุง เรื่องทาบทามลงสมัคร ส.ส.พัทลุง ส่วนตนจะพูดคุยกับนาย
นิพิฏฐ์เมื่อไหร่นั้น ยังไม่ได้นัดกัน แต่ต้องพูดคุยแน่นอน ทั้งนี้เรื่องในครอบครัวเป็นสิ่งที่คุยกันได้อยู่แล้ว 

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัวสรุปใจความคือ
เชื่อมั่นพรรคประชาธิปัตย์จะมีกระแสที่ดีขึ้นตามลำดับ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ 
ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ จะเป็นคนหนึ่งที่ร่วมชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไป เนื่องด้วยเหตุผลหลายข้อ 
อาทิ สถานการณ์การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมามีกระแส “เลือกความสงบ จบที่ลุงตู่” แต่วันนี้ชัดเจนว่าความสงบที่ยั่งยืนต้อง
เกิดจากบ้านเมืองที่เป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเท่านั้น , หากใช้ระบบการเลือกตั้ง
แบบบัตร 2 ใบ เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ พรรคเฉพาะกิจคงหายไปจำนวนมาก , พรรคประชาธิปัตย์แสดงให้เห็น
สามารถขับเคลื ่อนนโยบายว่าทำได้ไวทำได้จริง เช่น นโยบายด้านเศรษฐกิจ นโยบายทางการเมืองที่มุ ่งมั ่นแก้ไข
รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น, ประชามติหลายสำนักสนับสนุนให้นายจุรินทร์ เป็นผู้ที่เหมาะสมเป็นนายกฯ , 
พรรคประชาธิปัตย์อยู่ในช่วงปรับปรุงพัฒนาในทุกด้านตามยุทธศาสตร์ 3 ขา ขารัฐมนตรี ขาพรรค และขา ส.ส.ในสภาฯ 

ขณะที่นายพนิต วิกิตเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กสรุปว่า ในอดีต พรรค
ประชาธิปัตย์เคยเป็นความหวังของคนรุ่นใหม่ในยุคนั้น แต่ทุกวันนี้สถานการณ์การเมืองเปลี่ยนไป ทำให้หลายคนที่เคย
อยู่ หลายคนที่เคยร่วมยึดในอุดมการณ์ และประชาชนหลายคนที่เคยคาดหวังอาจไม่ได้รู ้สึกแบบนั้น เพราะการ
เปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้เป็นไปตามปัจจุบันของพรรคประชาธิปัตย์ 

“ถึงผมจะรู้สึกเสียดายที่ใครหลายคนต้องออกไปจากพรรคฯ แต่ทุกคนต่างออกไปแสดงออกจุดยืนของตัวเอง ซึ่งถือว่า
เป็นเรื่องที่ดีทุกการเปลี่ยนแปลง (ท่ีเป็นการพัฒนาไปในทิศทางท่ีดี) ย่อมมีแต่สิ่งดีๆ เสมอ” นายพนิต ระบุ 

อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/401289/ 
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22 ตุลาคม 2564  17:40 น. 

‘นิพิฏฐ์’ คาด ‘มาร์ค’ ไม่ตั้งพรรคใหม่ เหตุยังผูกพัน ปชป. 

 
เมื่อวันที่ 22 ต.ค. นายนิพิฏ์ฐ์ อินทรสมบัติ อดีต ส.ส.พัทลุง และอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดูแลพ้ืนที่ภาคใต้ให้
สัมภาษณ์ถึงความไม่ลงตัวในการวางตัวผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ในภาคใต้ว่า ตนไม่ได้เป็นรองหัวหน้าพรรคที่
ดูแลภาคใต้แล้ว เรื่องนี้จึงต้องถามนายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคที่เป็นผู้รักษาการดูแลภาคใต้ในตอนนี้ 

เมื่อถามถึงกระแสข่าวนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อาจตั้งพรรคการเมืองใหม่ นายนิพิฏฐ์ 
กล่าวว่า “นายอภิสิทธิ์ตั้งพรรคหรือ ผมยังไม่ได้คุยกับนายอภิสิทธิ์ในเรื่องนี้ แต่คิดว่านายอภิสิทธิ์คงไม่ ตั้งพรรค เพราะ
เขาเคลื ่อนไหวยาก เนื ่องจากเป็นอดีตนายกรัฐมนตรี และเป็นอดีตหัวหน้าพรรค รวมถึงมีความผูกพันกับพรรค
ประชาธิปัตย์อย่างมาก” 

 

อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/401492/ 
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วันศุกร์ ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 17.49 น. 

โฆษกพปชร.โต้ข่าว’ขาใหญ่’แอบซุ่มทำโพลวัดเรตติ้ง ส.ส.ภาคใต้ 

 
โฆษก พปชร.ปัดข่าวทำโพล ส.ส.ใต้ ย้ำพรรคไม่มีนโยบายใช้หน่วยงานรัฐวัดคะแนนนิยม อ้างเป็นเรื่องภายใน 
ยืนยันไม่มีกลั่นแกล้ง ส.ส. คนหนึ่งคนใด ขณะ”บิ๊กป้อม” ขอ ส.ส. ตั้งใจทำหน้าที่ผู้แทนเพื่อพี่น้องประชาชนอย่าง
เต็มที ่

22 ตุลาคม 2564 น.ส.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ ส.ส.กทม.เขต2 ในฐานะโฆษกพรรคพลังประชารัฐ ปฏิเสธกระแสข่าวการ
จัดทำโพลวัดความนิยม ส.ส.พรรคพลังประชารัฐในพื้นที่ภาคใต้ และจำนวนมากไม่ได้รับความนิยมว่า ไม่มีมูล ความ
จริง เป็นเพียงกระแสข่าวที่หวังผลทางการเมืองเท่านั้น เพราะขณะนี้ ส.ส. ภาคใต้ของพรรคทั้ง 14 คน ก็ทำงานเพื่อพ่ี
น้องประชาชนกันอย่างต่อเนื่อง และเวลานี้ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ประเทศต้องเผชิญกับหลากหลายปัญหาทั้งโควิด -19 
อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม การทำหน้าที่ของส.ส.เองในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน    
จะเป็นตัวชี้วัดความเหมาะสมของ ส.ส.ที่สำคัญมากกว่า 

น.ส.พัชรินทร์ ยังชี้แจงถึงกระแสข่าวดังกล่าวที่ระบุว่าพรรคพลังประชารัฐได้มอบหมายให้หน่วยงานของรัฐแต่ละพื้นที่
ดำเนินการจัดทำโพล ทั้งหน่วยงานด้านการศึกษา และหน่วยงานด้านความมั่นคงนั้น เป็นการกล่าวหาพรรค พร้อม
ยืนยันว่าพรรคไม่มีนโยบายใช้หน่วยงานของรัฐจัดทำโพลทดสอบความนิยมส.ส.แต่อย่างใด ซึ่งการจัดทำโพลเป็นกลไก
การเมือง ไม่ใช่กลไกราชการ ดังนั้นการดำเนินการถือเป็นเรื่องภายในพรรค ซึ่งต้องใช้สำนักโพลที่มีมาตรฐานและเป็นที่
ยอมรับของสังคมเป็นผู้ทำ พร้อมยืนยันว่าไม่มีการกลั่นแกล้งส.ส.ท่านใด ตามกระแสข่าวที่ออกมา 

น.ส.พัชรินทร์ กล่าวว่า นอกจากนี้พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ยังเน้นย้ำ
กับส.ส. ของพรรคทุกคน ให้ตั้งใจทำหน้าที่ในการเป็นผู้แทนของพ่ีน้องประชาชนให้เต็มที่ เต็มกำลัง 

 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/610724 
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22 ต.ค. 2564 18:27 น. 

“พัชรินทร”์ ปัด พปชร.ทำโพล ส.ส.ใต้ วัดคะแนนนิยม เรื่องภายในพรรค 

 
โฆษก พปชร.ปัดข่าว จัดทำโพล ส.ส.ใต้ ย้ำ พรรคไม่มีนโยบายใช้หน่วยงานของรัฐ วัดคะแนนนิยม เหตุ เป็นเรื่อง
ภายในพรรค ยัน ไม่มีกลั่นแกล้ง ส.ส. คนหนึ่งคนใด ขณะ “บิ๊กป้อม” ขอ ส.ส. ตั้งใจทำหน้าที่ผู้แทนเพื่อพี่น้อง
ประชาชนอย่างเต็มที ่

วันที่ 22 ต.ค. 64 ดร.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ ส.ส.กทม.เขต 2 ในฐานะโฆษกพรรคพลังประชารัฐ ปฏิเสธกระแสข่าว การ
จัดทำโพลวัดความนิยม ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ในพ้ืนที่ภาคใต้ และจำนวนมากไม่ได้รับความนิยม ว่า ไม่มีมูลความจริง 
เป็นเพียงกระแสข่าวที่หวังผลทางการเมืองเท่านั้น เพราะขณะนี้ ส.ส.ภาคใต้ของพรรคทั้ง 14 คน ก็ทำงานเพื่อพี่น้อง
ประชาชนกันอย่างต่อเนื่อง และเวลานี้ ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ประเทศต้องเผชิญกับหลากหลายปัญหา ทั้งโควิด -19 
อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม การทำหน้าที่ของ ส.ส.เอง ในการช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน 
จะเป็นตัวชี้วัด ความเหมาะสมของ ส.ส.ที่สำคัญ มากกว่า 

ดร.พัชรินทร์ ยังชี้แจงถึงกระแสข่าวดังกล่าว ที่ระบุว่า พรรคพลังประชารัฐ ได้มอบหมายให้หน่วยงานของรัฐแต่ละพ้ืนที่
ดำเนินการจัดทำโพล ทั้งหน่วยงานด้านการศึกษา และหน่วยงานด้านความมั่นคง นั้น เป็นการกล่าวหาพรรค พร้อม
ยืนยันว่า พรรคไม่มีนโยบายใช้หน่วยงานของรัฐ จัดทำโพล ทดสอบความนิยม ส.ส. แต่อย่างใด ซึ่งการจัดทำโพลเป็น
กลไกการเมือง ไม่ใช่กลไกราชการ ดังนั้นการดำเนินการ ถือเป็นเรื่องภายในพรรค ซึ่งต้องใช้สำนักโพลที่มีมาตรฐาน และ
เป็นที่ยอมรับของสังคมเป็นผู้ทำ พร้อมยืนยันว่า ไม่มีการกลั่นแกล้ง ส.ส.ท่านใด ตามกระแสข่าวที่ออกมา 

นอกจากนี้ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ยังเน้นย้ำกับ ส.ส. ของพรรค
ทุกคน ให้ตั้งใจทำหน้าที่ในการเป็นผู้แทนของพ่ีน้องประชาชนให้เต็มที่ เต็มกำลัง. 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2225587 
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22 ต.ค. 2564 เวลา 18:05 น. 

“วิรัช”รับ”พปชร.”ทำโพลล์จริง แจงอยากได้คนลงเลือกตั้งแล้วชนะ ไม่ต้องลุ้น 

 
“วิรัช” ยอมรับ “พปชร.” ทำโพลล์ วัดเรทติ้ง ส.ส.จริง แต่ “ธรรมนัส” ยังไม่ได้รายงานผล ยัน กก.สรรหาผู้สมัคร มี
จรรยาบรรณ ไม่กลั่นแกล้ง เลือกที่รักมักที่ชัง ลั่น ทองแท้ไม่ต้องกลัวไฟ ชี้ พรรค อยากได้คนที่ลง “เลือกตั้ง” แล้วชนะ 
ไม่ต้องมานั่งลุ้น 

นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวการ
จัดทำโพลล์วัดความนิยม ส.ส.ของพรรค ซึ่งปรากฏว่า ส.ส.ภาคใต้ผ่านเพียง 4 คนจากทั้งหมด 14 คน ว่า ยอมรับว่ามี
การจัดทำโพลล์จริง โดยมีการทำทุกภาค แต่ผลยังไม่ออกมา และไม่ทราบว่าผลจะออกมาเมื่อไหร่ และถึงผลออกมาก็ไม่
มีการเผยแพร่สู ่สาธารณะ เพราะเป็นความลับภายในพรรค ดังนั ้น จะรู ้ได้อย่างไรว่าใครผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่าน
เกณฑ์ ซึ่ง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา และเลขาธิการพรรค ยังไม่ได้มีการรายงานผลแต่อย่างใด อย่างไรก็
ตาม โพลดังกล่าวหลังทำเสร็จสิ ้นจะเสนอให้แก่  พล.อ.ประวิตร วงษ์ส ุวรรณรองนายกรัฐมนตรี  และหัวหน้า
พรรค จากนั้นจะเป็นอำนาจของ พล.อ.ประวิตรในการพิจารณา  

นายวิรัช กล่าวว่า ตนยืนยันว่าคณะกรรมการสรรหาผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคมีจรรยาบรรณเพียงพอในการพิจารณาบุคคล
ที่มีความเหมาะสม ไม่มีการกลั่นแกล้งใคร ไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชัง คนที่เป็นทองแท้ไม่ต้องกลัวไฟลน ทั้งนี้ ทางพรรค
อยากได้คนที่สมัครแล้วมีโอกาสได้เป็น ส.ส.เลยไม่อยากได้คนที่ต้องลุ้น แต่ถึงอย่างไรไม่ว่าใครลงสมัครในนามพรรคถือว่า
ดีทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ในส่วนของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ครั้งนี้ยังมีโอกาสแก้ตัว เพราะหลังจากนี้อาจจะต้องทำโพลล์นี้อีก
หลายรอบ  

นายวิรัช กล่าวว่า สำหรับการทำโพลล์ของพรรคไม่ได้วัดความนิยมเฉพาะผู้ที่เป็น ส.ส.เท่านั้นแต่มีการสำรวจความนยิม
ของอดีตผู้สมัครของพรรคที่ได้อันดับที่ 2 และ 3 จากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วด้วย เนื่องจากมีผู ้ที ่แพ้เพียงหลักร้อย   
จำนวนมาก  

 

อ้างอิง :  https://www.bangkokbiznews.com/news/967523 
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วันที่ 22 ตุลาคม 2564 – 19:18 น. 

โฆษก ปชป.โพสต์ปริศนา ‘ผมลูกพระแม่ธรณี เกิดแผ่นดินพังงา’ คาดเอี่ยวขอลงชิง ส.ส.บ้านเกิด 

 
โฆษก ปชป.โพสต์ปริศนา ‘ผมลูกพระแม่ธรณี เกิดแผ่นดินพังงา’ คาดเอ่ียวขอลงชิง ส.ส.บ้านเกิด 

เมื ่อเวลา 18.00 น. วันที ่ 22 ตุลาคม นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์  ได้โพสต์ภาพในเฟซบุ๊ก
ส่วนตัว ราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ โดยเป็นภาพที่นายราเมศยืนหันหลังพร้อมเท้าสะเอว และบนภาพมี
ข้อความว่า ผมลูกพระแม่ธรณี เกิดแผ่นดิน “พังงา” 

ทั้งนี้ การโพสต์ดังกล่าวคาดว่าเกี่ยวข้องกับกรณีที่นายราเมศซึ่งเป็นชาวพังงา ได้แจ้งความประสงค์ต่อผู้บริหารพรรค
ประชาธิปัตย์ถึงการขอลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ในเขตเลือกตั้งที่จะเพิ่มอีกใน จ.พังงา ขณะที่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ สนับสนุนนายบำรุง ปิยนามวาณิช ที่เป็นอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) พังงา 
ให้ลงสมัคร ส.ส.ในเขตดังกล่าว พร้อมยื่นข้อเสนอให้นายราเมศไปลงสมัคร ส.ส.เขตในพื้นที่กรุงเทพฯ แทน 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3004921 
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วันที่ 22 ตุลาคม 2564 – 22:03 น. 

ส.ส.สงขลา “งง” ผลโพล พปชร.สอบไม่ผ่าน 10 คน เตรียมหอบคำถามเข้าท่ีประชุมพรรค 

 
ส.ส.สงขลา “งง” ผลโพล พปชร.สอบไม่ผ่าน 10 คน เตรียมหอบคำถามเข้าที่ประชุมพรรค ยันไม่ยึดติดกับตำแหน่ง น้อม
รับคำตัดสินของพรรค 

กรณีที่ผลโพลของ รอ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) เพื่อประเมินความนิยม สส.ในแต่ละ
ภาค โดยให้น้ำหนักาคใต้และกับ กทม. ส.ส.ภาคใต้ผ่านเกณฑ์4 คนจาก ส.ส. 14 คน และ 1 ใน 10 ที่ไม่ผ่านมี นายพยม 
พรหมเพชร ส.ส.สงขลา พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) 

วันที่ 22 ต.ค.นายพยมเปิดเผยว่ากลุ่ม ส.ส.ที่ผลประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ ได้พูดคุยกันแล้วทุกคนงงกับผลโพลมาก เพราะ
ทางพรรคไม่เคยบอกให้ทราบว่าจะประเมินด้านใดหรือประเมินเมื่อไร หากไปถามร้านน้ำชาหรือกลุ่มนักเลงจะได้คำตอบ
ไม่เหมือนกัน เพราะตนไม่เคยนั่งร้านชาและไม่เป็นนักเลงใดๆ หากไปถามสองกลุ่มนี้จะได้คำตอบอีกคำตอบกับคำตอบที่
ได้จากชาวบ้านในพื้นท่ี หรือการทำโพลมีความประสงค์อ่ืน 

นายพยมเปิดเผยว่าตนและ ส.ส.ภาคใต้ทั้ง 10 คน จะนำผลโพลไปสอบถามในที่ประชุมพรรคว่ามีหลักเกณฑ์หรือคำถาม
ใดบ้าง หากพรรคเห็นว่าประเมินไม่ผ่านแล้วจะไม่ส่งลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งต่อไป ตนพร้อมน้อมรับคำชี้ขาดของพรรค 
จะตัดสินใจอีกครั้งเมื่อถึงเวลานั้นว่าจะไปหาพรรคใหม่สังกัด หรือหยุดเล่นการเมือง คนอย่างตนไม่ยึดติดกับตำแหน่ง
แน่นอน 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3005164 
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วันเสาร์ ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 07.00 น. 

สยบแรงกระเพื่อม! ‘ธรรมนัส’ส่งไลน์เคลียร์ส.ส.พปชร.ปมทำโพลเช็คเรตติ้ง 

 
“ธรรมนัส”ชิงสยบแรงกระเพื่อม ส่งไลน์เคลียร์ส.ส.พปชร.อ้างทำโพลไม่มีกลั่นแกล้งใคร ใช้สำนักได้มาตรฐาน 
พร้อมแจง“บ๊ิกป้อม”ฝากบอกตั้งใจทำหน้าที่อย่าตกเป็นเหยื่อเชื่อข่าวโซเชียลฯ 

23 ตุลาคม 256 ผู้สื ่อข่าวรายงานจากพรรคพลังประชารัฐว่า เมื่อวันที่ 22 ต.ค.ที่ผ่านมา ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 
เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ได้ส่งข้อความแจ้งไปในกลุ่มไลน์ส.ส.พรรค ถึงกระแสข่าวพลังประชารัฐทำโพลป
ระเมินผลงานและความนิยมของส.ส. โดยส.ส.ใต้หลายคนประเมินไม่ผ่าน ทำส.ส.บางคนไม่มั่นใจมาตรฐาน และหวั่นถูก
กลั่นแกล้งไม่ได้รับพิจารณาส่งลงสมัครส.ส.ว่า “เรียน ท่าน ส.ส.พรรค พปชร.ทุกท่าน ท่านหัวหน้า ฝากแจ้งท่าน ส.ส.
ทุกๆท่านว่าอย่าตกเป็นเหยื่อของโลกโซเชียลนะครับ ตั้งใจทำหน้าที่ในการเป็นผู้แทนของพ่ีน้องประชาชนให้เต็มที่ 

ส่วนในเรื่องการทำโพลเพื่อประเมินการทำหน้าที่ของ ส.ส แต่ละเขตเป็นเรื่องที่ท่านหัวหน้ามีดำริให้ทำแต่เป็นเรื ่อง
ภายในพรรค พปชร.ซึ่งจะต้องใช้สำนักโพลที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของสังคมเป็นผู้ทำโดยไม่มีการกลั่นแกล้งท่าน 
ส.ส.ผู้ใดทั้งนั้น จึงฝากเรียนท่าน ส.ส ทุกท่านด้วยความเคารพและความห่วงใยครับ 

 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/610784 
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วันที่ 23 ตุลาคม 2564 - 08:33 น. 

พปชร.แจงโพล ส.ส.ไม่มั่ว ยันป้อมคนเคาะโผสุดท้าย 

 
พปชร.แจงโพล ส.ส.ไม่ม่ัว ยันป้อมคนเคาะโผสุดท้าย 

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม นายไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำแพงเพชรและรองเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี
การทำโพลประเมินคะแนนนิยมของ ส.ส.ภาคใต้ ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรค ที่มี ส.ส.สอบผ่านเพียง   
4 คนจาก 14 คน เมื่อวันที่ 22 ต.ค.ที่ผ่านมาว่า ขณะนี้การจัดทำโพลยังไม่เสร็จสิ้น ยังไม่แน่ใจว่าจะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่ 
พรรค พปชร.ได้ให้องค์กรภายนอกมาจัดทำโพลในครั้งนี้ 

ผู้สื่อข่าวถามถึงการตั้งข้อสังเกตว่าการจัดทำโพลครั้งนี้จะถูกใช้เป็นเงื่อนไขกดดันให้ ส.ส.มาขึ้นตรงกับ ร.อ.ธรรมนัส 
พรหมเผ่า เลขาธิการพรรค พปชร. แลกกับการส่งลงเลือกตั้งในครั้งต่อไป นายไผ่กล่าวว่า คิดว่าไม่ใช่ เพราะว่าการทำ
โพลมีจุดประสงค์เพื่อให้ ส.ส.ทุกคนแอ๊กทีฟและทำงานได้ การทำโพลเป็นสิ่งที่ทางพรรคพูดกันมานานแล้ว เชื่อว่าทุก
พรรคจะทำโพลเหมือนกันเพื่อจะได้ ส.ส.กลับมาให้พรรคจำนวนมาก จึงต้องคัดเลือกคนมีความเข้าใจและเป็นที่รักของ
ชาวบ้านในพื้นท่ี จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่พรรคจะทำโพล 

เมื่อถามว่าจะจัดทำโพลประเมินคะแนนความนิยมกับ ส.ส.ทุกเขตท่ัวประเทศใช่หรือไม่ นายไผ่กล่าวว่า จะจัดทำโพลทั่ว
ประเทศ ต้องจัดทำอย่างมีหลักการ ไม่ใช่เป็นคนนั้นเป็นคนนี้มาทำม่ัวซั่ว จึงไม่ใช่เรื่องที่ทำโพลเพื่อเอาคืนกัน 

นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้า พปชร. กล่าวถึงกระแสข่าวพรรค พปชร.จัดทำโพลวัดความนิยม 
ส.ส.ของพรรค ปรากฏว่ามี ส.ส.ภาคใต้ผ่านเพียง 4 จากทั้งหมด 14 คนว่า ยอมรับว่ามีการจัดทำโพลจริง ทำทุกภาคแต่
ผลยังไม่ออกมา ไม่ทราบว่าผลจะออกมาเมื่อไหร่ ถึงผลออกมาก็ไม่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะ เพราะเป็นความลับภายใน
พรรค ดังนั้นจะรู้ได้อย่างไรว่าใครผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยาและเลขาธิการพรรค 
ยังไม่ได้รายงานผลแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม โพลดังกล่าวหลังทำเสร็จสิ้นจะเสนอให้แก่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรค จากนั้นจะเป็นอำนาจของ พล.อ.ประวิตรพิจารณา 

นายวิรัชกล่าวว่า ยืนยันว่าคณะกรรมการสรรหาผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคมีจรรยาบรรณเพียงพอในการพิจารณาบุคคลที่มี
ความเหมาะสม ไม่มีการกลั่นแกล้งใคร ไม่ได้เลือกที่รักมักท่ีชัง คนเป็นทองแท้ไม่ต้องกลัวไฟลน พรรคอยากได้คนที่สมัคร
แล้วมีโอกาสได้เป็น ส.ส.เลย ไม่อยากได้คนต้องลุ้น แต่ถึงอย่างไรไม่ว่าใครลงสมัครในนามพรรคถือว่าดีทั้งหมด ส่วนผู้ไม่
ผ่านเกณฑ์ครั้งนี้ ยังมีโอกาสแก้ตัว เพราะหลังจากนี้อาจต้องทำโพลนี้อีกหลายรอบสำหรับการทำโพลของพรรคไม่ได้วัด
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ความนิยมเฉพาะผู้ที่เป็น ส.ส.เท่านั้น แต่ยังสำรวจความนิยมของอดีตผู้สมัครของพรรคที่ได้อันดับที่ 2 และ 3 จากการ
เลือกตั้งครั้งท่ีแล้วด้วย เนื่องจากมีผู้แพ้เพียงหลักร้อยจำนวนมาก 

นายรงค์ บุญสวยขวัญ ส.ส.นครศรีธรรมราช และกรรมการบริหาร พปชร. กล่าวว่า ไม่ทราบว่าการทำโพลประเมินกัน
อย่างไร เพราะพรรคทำ วันที่ 26 ตุลาคมนี้ จะประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมัคร คงพูดคุยกันเรื่องนี้ด้วย ส่วนที่ตั้ง
ข้อสังเกตว่าพรรคไม่ยอมบอกจุดอ่อนและไม่บอกว่าจะต้องปิดจุดอ่อนของคนไม่ผ่านเกณฑ์อย่างไรนั้น เชื่อว่าพรรคมีกล
ยุทธ์ในการบอกอยู่แล้ว การทำโพลถือเป็นเครื่องมือการบริหาร เป็นข้อมูลดิบอย่างหนึ่ง จะชี้อะไรบางอย่าง หาก
เปรียบเทียบพรรคก็เหมือนกับหมอที่มีคนไข้เข้ามาก็ต้องมาพิจารณาว่าจะจ่ายยาชนิดใดให้เพ่ือรักษาอาการ เชื่อว่าฝ่ายที่
เป็นผู้ทำโพลคงจะมีคำอธิบายได้ หากจะถามว่าโพลเชื่อได้หรือไม่ก็ต้องบอกว่าควรจะเชื่อไว้แต่คงไม่ถึงขนาดต้องจริงจัง
อะไร 

เมื่อถามว่าการทำโพลออกมาเช่นนี้จะทำให้คนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เสียกำลังใจหรือไม่ นายรงค์กล่าวว่า แน่นอน เขาก็คงเสีย
กำลังใจ แต่ขณะเดียวกันถ้าคิดจะปรับปรุงตัวเองก็อยากให้ปรับปรุง ความจริงเรื่องการทำโพลถือเป็นเรื่องปกติ 

เมื่อถามว่าผลโพลที่ออกมาเช่นนี้เป็นห่วงว่าจะทำให้คนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ท้อใจจนคิดตีจาก พปชร.หรือไม่ นายรงค์กล่าวว่า 
คิดว่าคงไม่ ซึ่งในการทำโพลทุกครั้งก็ต้องมีวัตถุประสงค์ ซึ่งตนไม่ทราบว่าทางผู้บริหารพรรคจะใช้กรณีนี้ในการพิจารณา
ว่าจะส่งหรือไม่ส่งลงสมัครหรือไม่ และไม่เชื่อว่า กก.บห.พรรคจะใช้การทำโพลครั้งเดียวในการตัดสินใจว่าจะส่งผู้สมัคร
หรือไม่ส่ง 

 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3005290 
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วันที่ 23 ตุลาคม 2564 - 09:49 น. 

“จักรทิพย์” โชว์วิช่ันว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯกทม. ประกาศพลิกที่ดินรกร้าง สร้างสวนสาธารณะ 

 
“จักรทิพย์” โชว์วิชั่นว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯกทม. ประกาศพลิกท่ีดินรกร้าง สร้างสวนสาธารณะ 

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีตผบ.ตร. ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯกทม. โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊กแสดง
ความเห็นเรื่อง หนึ่งผืนดินรกร้าง “สร้างปอดให้คนกรุงเทพฯ” ระบุว่า 

กรุงเทพมหานคร ที่เป็นศูนย์รวมของความเจริญ แต่ในความเจริญที่เกิดนั้น ย่อมมีปัญหาตามมาเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะ
ปัญหาเรื่องของมลพิษทางอากาศที่เกิดจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือฝุ่นที่เกิดจากการก่อสร้าง จนไม่สามารถหา
อากาศบริสุทธิ์ได้จากเมืองหลวงแห่งนี้ 

“ปอดกรุงเทพ” หรือการสร้างสวนสาธารณะ จึงตอบโจทย์กับการใช้พื ้นที ่รกร้างเหล่านี ้ได้มากที ่ส ุด เพราะ
กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองใหญ่ที่เติบโตมาพร้อมกับการพัฒนาทางด้านวัตถุ เมืองพัฒนามากข้ึนเท่าไหร่ ปัญหาที่ตามมา
ก็เยอะขึ้นเท่านั้น 

ปัจจุบันกรุงเทพมีสวนสาธารณะอยู่ประมาณ 10 แห่งที่เป็นแหล่ง “ฟอกปอด” ให้คนกรุงเทพ แต่หากเทียบกับจำนวน
ประชาชนที่มีอยู่ บ้านหลังใหญ่หลังนี้ยังขาดแคลนเครื่องฟอกอากาศเพื่อให้สมาชิกในบ้านหายใจคล่องขึ้น 

พื้นที่รกร้างที่มีอยู่มากมายในกรุงเทพมหานคร หากนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สร้าง “ปอดขนาดใหญ่” ให้คนกรุงเทพมี
สวนสาธารณะที่ใช้ออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ 

ที่สำคัญสวนสาธารณะเหล่านี้ มิได้เป็นเพียงแค่พ้ืนที่พักผ่อนหรือ “ปอด” ของคน กทม. แต่งานวิจัยขององค์การอนามัย
โลก ระบุว่า พ้ืนที่สีเขียวและสวนสาธารณะของเมือง ไม่เพียงแต่ช่วยระบายความร้อนให้กับเมือง แต่ยังช่วยเพ่ิมเส้นทาง
ที่ปลอดภัยสำหรับการเดินเท้าและการปั่นจักรยานเป็นพื้นที่สำหรับการออกกำลังกาย สร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 

การปรับนำเอาพื้นที่รกร้างมาสร้างพื้นที่สีเขียว สร้างปอดให้คนกรุงเทพ นอกจากลดความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
แล้ว ยังช่วยสร้าง “ปอดขนาดใหญ่” ที่เปรียบเสมือนเครื่องฟอกอากาศชั้นเยี่ยมให้กับคน กทม. เพ่ืออากาศ และคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของคนกรุงเทพ 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3005314 
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23 ตุลาคม 2021 - 10:17 

ปชป.เจอวิชามารมือดีบอกชาวบ้านให้มาแจกเงิน 

 
ปชป.เจอวิชามาร มีมือดีบอกชาวบ้านให้มารอรับแจกเงินสดจากว่าที่ผู้สมัคร ส.ก. ปชป. 

 นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค และประธาน ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการทำงานของพรรคในพ้ืนที่ 
กทม. ว่า จากการทำงานในพ้ืนที่อย่างหนักของทีมงาน ปชป. กทม. ทำให้ความนิยมของพรรคในพ้ืนที่ กทม. เพ่ิมมากขึ้น
เรื่อยๆ แต่เราก็ยังเดินหน้าทำงานหนักต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งนี้ มีผู้ประสงค์ร้ายต้องการทำลายความน่าเชื่อถือผู้สมัคร 
สก. ของพรรคในพื้นที่เขตตลิ่งชัน โดยการไปปล่อยข่าวว่า น.ส. ฉัฐภรณ์ ปานทอง ว่าที่ผู้สมัคร สก. เขตตลิ่งชันในนาม
พรรคประชาธิปัตย์ จะมาแจกเงินสด ข้าวสาร อาหารแห้ง ที่วัดช่างเหล็กเวลาหกโมงเช้าในวันที่ 20 ต.ค. ที่ผ่านมา ทำให้
มีชาวบ้านจำนวนมากหลงเชื่อมารอรับแจกของ และเงินสดที่วัดช่างเหล็กตั้งแต่เช้าตรู่จำนวนมาก แต่ไม่พบว่ามีใครมา
แจกของและเงินสดตามท่ีมีการปล่อยข่าวกันแต่อย่างใด 

จากนั้น น.ส. ฉัฐภรณ์ ทราบเรื่องจากพลเมืองดี หลังจากเหตุการณ์ผ่านไปแล้ว จึงได้เดินทางไปสถานีตำรวจนครบาล
ตลิ่งชันเพื่อแจ้งความกับ พ.ต.ต.วัชรธร คำชนะชัย สว.(สอบสวน) สน.ตลิ่งชันไว้เป็นหลักฐาน เนื่องจากได้รับความ
เสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวว่าตนไม่เคยนัดชาวบ้านให้มารับข้าวสาร อาหารแห้ง และเงินสดที่วัดช่างเหล็กแต่อย่างใด 

นอกจากนี้ นายองอาจ มองว่า การที่มีผู้ประสงค์ร้ายใช้วิธีการสกปรกกลั่นแกล้งกันทางการเมืองเช่นนี้ถือเป็นเรื่องไม่
ถูกต้องอย่างยิ่ง ขอให้ใครก็ตามท่ีมีพฤติกรรมแบบนี้ควรละเลิกวิชามารที่ไม่ถูกต้อง ไม่ควรทำแบบนี้อีกต่อไป ในส่วนของ
พรรคประชาธิปัตย์ หลังจากมีการแพร่ระบาดของโควิดใน กทม. อย่างมากในช่วงที่ผ่านมา ทางว่าที่ผู้สมัคร สก. ของ
พรรคได้ออกช่วยเหลือเยียวยาผู้ติดเชื้อโควิดจำนวนมาก ทั้งการประสานหาเตียง และนำหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ 
ข้าวสาร อาหารแห้งมอบให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโควิดอย่างต่อเนื่อง ไม่มีกิจกรรมแจกเงินสดแต่อย่างใด 
อย่างไรก็ตาม พรรคมุ่งม่ันทำงาน เพ่ือประโยชน์ของชาวบ้านโดยส่วนรวมอย่างจริงจังตลอดไป 

 

อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/news/news_217416/ 
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23/10/2564 09:53 

“จุรินทร์” ปัดเคลียร์ใจปมเลือกผู้สมัคร ส.ส.ภาคใต้ 

 
พระลานพระราชวัง 23 ต.ค.- “จุรินทร์” ปัดเคลียร์ใจ “นิพิฏฐ์-ราเมศ” ปมปัญหาคัดเลือกผู้สมัคร ส.ส.พื้นที่ภาคใต้ 
มองธรรมดาเขตใดมีคนสนใจมากอาจต้องแย่งชิง ย้ำพรรคมีกระบวนการคัดเลือกตามข้อบังคับ สุดท้ายจบด้วยมติ
พรรคที่ทำมากว่า 70 ปี 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีปัญหาการส่งผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคในพื้นที่จังหวัด
พัทลุง หลังนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต ส.ส. และรองหัวหน้าพรรค ดูแลพื้นที่ภาคใต้ แสดงความไม่พอใจ ว่า ส่วนตัว
ไม่คิดว่าเป็นเป็นปัญหา และมองบวกมากกว่า เพราะหากย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้ว เราจะเห็นว่าการหาตัวผู้สมัครของ
พรรค ยังอยู่ในภาวะที่มีคนปฏิเสธจำนวนมาก อีกทั้งมีผู ้ที ่แสดงความจำนงจะไม่ลงสมัครหลายคน แต่มาถึงวันนี้
สถานการณ์เปลี่ยนไป หลังมีคนรุ่นใหม่เลือดใหม่ไหลเข้า เลือดเก่าไหลกลับ โดยเฉพาะพ้ืนที่ภาคใต้ที่มีคนรุ่นใหม่ให้ความ
สนใจจำนวนมาก ดังนั้นหากเขตไหนมีผู้สมัครเกินกว่า 1 คน จึงเป็นเรื่องปกติของคนที่แสดงความจำนงแล้ว อยากได้รับ
เลือกเป็นตัวแทนพรรค ซึ่งสุดท้ายก็มีกระบวนการพิจารณาอยู่แล้วตามข้อบังคับพรรค และท่ีสุดจะมีข้อยุติโดยมติพรรค 
ที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ทำกันมา 

ส่วนจะต้องเคลียร์ใจกับนาย นิพิฏฐ์ หรือไม่นั้น นายจุรินทร์ กล่าวว่าขอไม่พูดถึงตัวบุคคล และทุกอย่างต้องเป็นไปตาม
ข้อบังคับพรรค เมื่อถามย้ำว่ามีคนตั้งข้อสังเกตการเลือกคนในตระกูลเดียวกันลงสมัคร นายจุรินทร์ ย้ำว่าพรรคจะเปน็ผู้
พิจารณาว่าใครมีความเหมาะสมที่สุด ซึ่งคณะกรรมการบริหารพรรคมีดุลพินิจและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดกับพรรคอยู่แล้ว เมื่อ
ถามถึงกรณีนายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ที่มีปัญหาการลงสมัคร ส.ส.พ้ืนที่จังหวัดพัทลุง นายจุรินทร์ 
กล่าวว่าทุกกรณีจะใช้หลักเกณฑ์เดียวกันพรรคไม่ได้พ่ึงมาคิดตอนนี้ เราคิดมา 70 กว่าปี และดำเนินการมาต่อเนื่อง ไม่ได้
มีปัญหา พร้อมเชื่อว่าเมื่อถึงเวลาจะสามารถหาข้อยุติได้ 

เมื่อถามว่า ภาพที่ออกมาเหมือนเป็นความขัดแย้งภายใน นายจุรินทร์ กล่าวว่า เป็นธรรมดา หากเขตไหนมีผู้ให้ความ
สนใจลงสมัครหลายคน ก็จะต้องมีการแย่งกันลง แต่ยืนยันเรื่องนี้จะไม่ทำให้เกิดรอยรั้วภายในพรรคประชาธิปัตย์ เพราะ
พรรคยึดกระบวนการตัดสินใจแบบนี้มายาวนาน ไม่เช่นนั้นคงไม่ยั่งยืนมาได้ถึงวันนี้ ซึ่งที่สุดแล้วมติพรรคจะเป็นผู้ตัดสิน 
.-สำนักข่าวไทย 

 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-808634 

https://tna.mcot.net/politics-808634
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22 ต.ค. 2564 – 16:11 น. 

FootNote : เป้าหมายก้าวไกลในภาคใต้ ปักธงคะแนนให้บัญชีรายชื่อ 

 
ทั้งๆที่ไม่ได้รับเลือกจากภาคใต้เลยแม้แต่คนเดียว ถามว่าเหตุใดแกนนำของพรรคก้าวไกล จึงยังยืนหยัดเดินทางลงพื้นที่
ภาคใต้อย่างไม่เคยเหนื่อยและหน่าย 

เป็นคำถามที่ไม่เพียงจะมาจากพรรคประชาธิปัตย์เท่านั้น หากยังมาจากพรรคพลังประชารัฐ พรรคภูมิใจไทย 

กล่าวสำหรับพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2562 อาจยังมีพันธมิตรที่แนบแน่นอย่างพรรคประชาชาติ
และบางส่วนในนามของพรรคไทยรักษาชาติ 

แม้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 พรรคไทยรักษาชาติจะถูกยุบกะทันหัน กระนั้นฐานเสียงที่แนบชิดอย่างพรรคประชาชาติ ก็
ยังได้รับความไว้วางใจจากคนในพื้นท่ีอย่างไม่แปรเปลี่ยน 

ความสนใจของพรรคเพื่อไทยจึงอาจมีน้อยเมื่อเทียบกับความ สนใจในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพ้ืนที่ภาคเหนือ 

ท่าทีจึงอาจแตกต่างไปจากของพรรคก้าวไกลไปบ้าง 

กระนั้น ก็ต้องยอมรับว่าพรรคก้าวไกลคือความต่อเนื่อง จากเส้นทางของพรรคอนาคตใหม่ ความสนใจต่อภาคใต้จึงยังคง
เดิม 

ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์จากพรรคเพื ่อไทย ไม่ว่าจะเป็นการจำแนก แยกแยะ จากพรรคพลังประชารัฐ พรรค
ประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทยต่อพรรคก้าวไกล เป็นสายตาเดียวกันกับที่มองพรรคอนาคตใหม่ 

นั่นก็คือ พรรคก้าวไกลอาจเป็นที่รู้จัก ‘บ้าง’ ในพ้ืนที่เขตเมือง แต่รับรู้น้อยเป็นอย่างยิ่งในเขตนอกตัวเมือง 

อย่างไรก็ตาม หากมองจากการเคลื่อนไหวของ ‘คณะก้าวหน้า’ ความสนใจของพวกเขาที่สืบต่อมาจากพรรคอนาคตใหม่ 
อาจเริ่มต้นที่เขตเมืองหรือพ้ืนที่ที่มีมหาวิทยาลัย วิทยาลัย 

แต่การเน้นอย่างหนักแน่นไปยังพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็ไม่เคยผันแปร เพราะได้เข้าร่วมผ่านโครงการเศรษฐกิจ
ชุมชน 
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ตรงนี้เองอาจเป็นพื้นที่ ‘ขยายผล’ ต่อของพรรคก้าวไกล 

มองในแง่พื้นที่จุดอ่อนของพรรคก้าวไกล อาจเพราะเป็นพรรคที่เริ่มต้นมาเพียง 3 ปี หากนับจากพรรคอนาคตใหม่ จึง
มิได้มีคะแนน และความนิยมกว้างขวางอาจไม่สามารถเจาะลงไปในระบบเขต 

แต่เป้าหมายของพรรคก้าวไกลก็เหมือนกับพรรคอนาคตใหม่ คือการวางรากฐานและต้องการเสียงเสริมระบบบัญชี
รายชื่อ 

 

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6691311 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6691311
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22 ตุลาคม 2564 23:00 น. 

“เดิมพัน” ประชาธิปัตย์ เดิมพัน “จุรินทร์” ! 

 
ผลการสำรวจของ “สวนสุนันทาโพล” และ “ซูเปอร์โพล” ต่อประเด็นผู้ท้าชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี สะท้อน
ออกมาตรงกันว่า “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์” รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 
ได้รับคะแนนนิยมเป็นอันดับสอง รองจาก “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรั ฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม 

จากผลการสำรวจที่ชี้ออกมาในทิศทางที่สอดคล้องกันเช่นนี้ ย่อมสร้างขวัญและกำลังใจต่อชาวประชาธิปัตย์ ไม่น้อย 
และโดยเฉพาะตัว จุรินทร์ หัวหน้าพรรคเอง ทั้งที่ก่อนหน้านี้ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลอันดับที่สาม มีเสียงรองจาก 
“พรรคภูมิใจไทย” ของ “อนุทิน ชาญวีรกูล” รองนายกฯและรมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย อีกทั้งยัง
ต้องยอมรับว่า ก่อนหน้านี้ชื่อของจุรินทร์ ยังไม่โดดเด่น เบียดขึ้นมาใกล้เคียงกับพล.อ.ประยุทธ์ เหมือนในวันนี้ 

ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ หลายคนพากันจับจ้องว่า “ทักษิณ ชินวัตร” อดีตนายกฯ จะเคาะชื่อ “ใคร” ขึ้นมาเป็นแคนดิเดต
นายกฯ เพ่ือช่วงชิงกระแสกับพล.อ.ประยุทธ์ 

นอกจากนี้ยังต้องไม่ลืมว่า การเปิดเกมรุกหนักเข้าพื้นที่ฐานเสียงของ “พรรคก้าวไกล” ในภาคต่างๆ พร้อมทั้งชู “พิธา 
ลิ้มเจริญรัตน์” หัวหน้าพรรคก้าวไกล คือแคนดิเดตนายกฯ ที่มีความเหมาะสมทุกประการ ใช้ความเป็นนักการเมืองรุ่น
ใหม่ ที่สดใหม่ เข้าสู้พล.อ.ประยุทธ์ 

ด้วยปัจจัยรอบด้านเช่นนี้ ยิ่งทำให้หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อย่างจุรินทร์ ซึ่งอยู่ระหว่าง กลางเก่า กลางใหม่ จึงต้อง
เผชิญกับกระแสทักษิณฟีเวอร์ กระแส “นายกฯลุงตู่”และ พิธา จากพรรคก้าวไกล ซัดเข้าใส่ 

อย่างไรก็ดี “จุดแข็ง” ของพรรคประชาธิปัตย์ที่นักการเมืองจากค่ายอื่นสังเกตได้ นั่นคือการเกาะติดพื้นที่ อยู่ในโหมดที่
เรียกว่า “เตรียมพร้อม” อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ขณะที่ขาการทำหน้าที่ “ฝ่ายบริหาร” ของแกนนำพรรคใน
รัฐบาล ดำเนินไปนั้น ขาอีกข้างหนึ่งก็ขยับเตรียมพร้อมรับการเลือกตั้ง เดินสาย ทัวร์ไปตามจังหวัดต่างๆ โดยมีจุรินทร์ 
หัวหน้าพรรค นำขบวนในทุกเสาร์-อาทิตย ์

มีการเปิดตัว ว่าที่ผู้สมัครหน้าใหม่ อย่าง “เมธี ลาบานูน” หรือ เมธี อรุณ นักร้องดังวงลาบานูน ในฐานะว่าที่ผู้สมัคร 
ส.ส.นราธิวาส พร้อมกับ “เจะอามิง โตะตาหยง” อดีตผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมพลังประชาชาติไทยที่กลับเข้า
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พรรคประชาธิปัตย์อีกครั้ง พร้อมด้วย “กูอาเซ็ม กูจินามิง” อดีต ส.ส. ประชาธิปัตย์ เพ่ือหวังจะทำให้ฐานที่มั่นในพ้ืนที่3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ อยู่ในมือ 

นอกจากนี้จุรินทร์ ยังรุกเดินสายเข้าไปในหลายจังหวัดเพ่ือผลักดันให้เป้าหมายของประชาธิปัตย์ รอบนี้แม้อาจจะไม่ชนะ
แบบ แลนด์สไลด์ เช่นเดียวกับที ่ทักษิณ ประกาศปลุกใจสมาชิกพรรคเพื ่อไทยก็ตาม แต่อย่างน้อยที ่สุดพรรค
ประชาธิปัตย์ ที่มีจุรินทร์ นั่งเป็นหัวหน้าพรรค จะต้องกลับไปแก้ไขข้อผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นเมื่อการเลือกตั้งปี 2562 ที่
ผ่านมา 

โดยในครั้งนั้นพรรคประชาธิปัตย์ต้องถือว่า “พ่ายหนัก” เพราะฐานที่มั่นในพื้นที่ภาคใต้ นั้นไม่ใช่แค่ถูกเจาะฐานเท่านั้น 
หากแต่ต้องเรียกว่า “ถูกตีแตก” เพราะประชาธิปัตย์เสียเก้าอี้ส.ส.ภาคใต้ไปกว่า 20 ที่นั่ง ครึ่งหนึ่งของส.ส.ภาคใต้
ทั้งหมด ส่วนในพื้นท่ีกทม. ยังปรากฏว่าไม่มีส.ส.ของพรรคได้รับเลือกตั้งเลยสักท่ีนั่งเดียว 

เดิมพันของพรรคประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งครั้งหน้า ตามกติกาใหม่ด้วย “บัตรเลือกตั้ง2ใบ” น่าจะทำให้พรรคมองเห็น 
“โอกาส” ที่จะพาพรรคฟื้นคืนกลับมาได้ แม้จะไม่ถึงขั้น “ชนะขาด” เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลก็ตาม เพราะ
ไม่เช่นนั้น สถานการณ์ของพรรคจะยิ่งสาหัสมากยิ่งขึ้น 

เช่นเดียวกันกับสถานะหัวหน้าพรรคของจุรินทร์ เองที่จะมีเสถียรภาพ โดยไม่ถูกสั่นคลอน จาก “คลื่นใต้น้ำ” ใน
พรรค ที่ยังมี ส.ส.บางส่วน ต้องการให้ “อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ” อดีตนายกฯ กลับมาเป็นทั้งหัวหน้าพรรคและแคนดิ
เดตนายกฯ เพื่อเปรียบพิกัดกับพล.อ.ประยุทธ์ ได้สงบลง ! 

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/291036 
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22 ตุลาคม 2564 23:00 น. 

“บิ๊กตู่-บิ๊กป้อม” บนเส้นทางอำนาจ และ เกมการเมือง ลวง รัก หัก เหลี่ยม ? 

 
พรรคพลังประชารัฐ ดูเหมือนจะสงบ สยบศึก หลังจาก “บิ๊กป้อม” พี่ใหญ่ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ และ “บิ๊ก
ตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา น้องเล็ก แห่ง “3 ป.บูรพาพยัคฆ์” เคลียร์ใจกัน 

และพีกสุด คือ คู่ขัดแย้ง อย่าง พล.อ.ประยุทธ์ กับ ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ยอมที่จะมา
เจอกัน เจรจาพูดคุยกัน 

แม้จะไม่อาจเรียกว่าเคลียร์ใจ เพราะยังไม่อาจสมานรอยร้าวในใจได้ก็ตาม แต่ก็ยังคงดีกว่า การหนีหน้า หลบหน้า กัน 
และ ทำสงครามกันในระยะห่าง เพราะมีรายงานว่า ร.อ.ธรรมนัส ดูอ่อนลง ท่าที และความรู้สึก ที่เคยมีต่อ พล.อ.
ประยุทธ์ ดีขึ้น 

และพยายามที่จะไม่พูด หรือ ทำอะไร ให้ถูกตีความว่า ยังรู้สึกไม่ดี หรือไม่สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ แม้ พล.อ.ประยุทธ์ 
จะปฏิเสธว่า ผมไม่จำเป็นต้องเคลียร์ใจอะไรกับใครก็ตาม 

แต่ พล.อ.ประวิตร ก็เสมือนยอมรับว่า พล.อ.ประยุทธ์ และ ร.อ.ธรรมนัส คุยกันแล้ว เพียงแต่ว่าคุยกันเอง ไม่ต้องมี 
พล.อ.ประวิตร เป็นคนกลาง 

“ผมไม่รู้ๆ เป็นเรื่องของ นายกฯ กับ อดีตรมต.ธรรมนัส ผมไม่ได้เป็นคนกลาง เขาไม่ได้มีอะไรกัน ก็คุยกันได้อยู่ แล้ว ผม
จะต้องเป็นคนกลางอะไร คุณถามให้มีเรื่องอยู่เรื่อย รักกันอยู่แล้ว พรรคพลังประชารัฐไม่มีอะไร รักกันดีอยู่แล้ว” พล.อ.
ประวิตร กล่าว 

แต่ทว่าสถานที่ท่ีพบปะคุยเคลียร์กันคือ ที่ มูลนิธิป่ารอยต่อฯ ของ พล.อ.ประวิตร ที่เจ้าของสถานที่ต้องรับรู้ และท่ีสำคัญ
คือ วันนั้น พล.อ.ประวิตร เข้ามาที่บ้านป่ารอยต่อฯ ด้วย แม้จะเป็นวันหยุด ก็เพ่ือการนี้นั่นเอง 

แต่การจะยอมรับว่า มีการเคลียร์ใจกัน ก็จะเป็นการยอมรับว่า มีความขัดแย้ง ดังนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จึงไม่อาจยอมรับได้ 
ส่วน พล.อ.ประวิตร ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่า ไม่มีการพูดคุย เพียงแต่ บอกว่า ตนเองไม่ได้เป็นคนกลาง หากแต่ ข้อตกลง ในการ
เจรจาครั้งนั้นมีอะไร เป็นสิ่งที่ยังคงจับตามอง แต่ย่อมต้องเป็นผลดีต่อตัว ร.อ.ธรรมนัส 
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ร.อ.ธรรมนัส จึงลงพื้นที้ พบปะประชาชน และช่วยเหลือประชาชน แบบรัวๆ เพื่อเตรียมพร้อม สำหรับการเลือกตั้ง ที่
คาดว่าจะมีขึ ้น ในปี 2565 แน่นอน ท่ามกลางกระแสข่าว ถึงสัญญาใจที่ว่า จะให้กลับมาเป็น รัฐมนตรี แถมเป็น 
รัฐมนตรีว่าการ เสียด้วย เพื่อชดเชยจากที่ถูกปลดฟ้าผ่า จาก รมช.เกษตรฯ ไป 

และกระแสข่าว การปรับครม. ที่จะมีขึ้นครั้งสุดท้าย ก่อนยุบสภาฯ ในปีหน้านั้น พล.อ.ประยุทธ์ จะให้ พล.อ.ประ วิตร 
เป็น รองนายกฯ ควบ รมว.มหาดไทย เพื่อเตรียมพร้อมเลือกตั้ง จะเห็นได้จากการที่ พล.อ.ประวิตร ลงพื้นที่ทุกสปัดาห์ 
เพ่ือให้เห็นว่า ยังคงเดินไหว ทำงานไหว ลงพื้นที่ได้ ที่สำคัญคือ ความนิ่งของ “บิ๊กป๊อก” พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.
มหาดไทย ที่ไม่เข้าร่วมวงการเจรจาเคลียร์ใจ ทั้งกับ ระหว่าง “พ่ีป้อม” กับ “น้องตู่” และ ระหว่าง นายกฯประยุทธ์ กับ 
ร.อ.ธรรมนัส แต่ พล.อ.อนุพงษ์ จะคุยแต่กับ พล.อ.ประยุทธ์ เท่านั้น และลงพ้ืนที่กับนายกฯ ด้วยตลอด 

ไม่มีรายงาน ยืนยันว่า พล.อ.อนุพงษ์ จะยินยอม ยกเก้าอี้ มท.1 ให้ “พี่ป้อม” หรือไม่ เพื่อเป็นการ “ง้อ” พี่ใหญ่ให้หาย
โกรธ จากการที่ โดน น้องทั้ง 2 วางแผนในการปลด ลูกรักทั้ง 2 ของ “พ่ีใหญ่” 

แต่กระแสข่าวนี้ ก็ยังคลอๆอยู่ในพรรคพลังประชารัฐ และเป็นความหวังของ ส.ส. ในพรรค ที่ใฝ่ฝัน อยากให้ พล.อ.
ประวิตร เป็น มท.1 มานานแล้ว 

ที่สำคัญคือ หาก พล.อ.ประวิตร เป็น มท.1 ลูกรักทั้ง 2 อย่าง ร.อ.ธรรมนัส และ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรค 
อดีต รมช.แรงงาน ที่ถูกปลดพร้อมกัน ก็จะได้มาช่วยงาน มท.1 นอก ครม. ด้วย 

หาก พล.อ.ประยุทธ์ ตัดสินใจ เลือกเดินตามเกมนี้ ก็ย่อมหมายถึง การล่มหัวจมท้าย กับ พล.อ.ประวิตร และพรรคพลัง
ประชารัฐต่อไป ไม่มีการแยกวง ไปตั้งพรรคใหม่ เช่นที่กองหนุนบิ๊กตู่ เชียร์ก่อนหน้านี้ 

แม้ว่าพรรคเศรษฐกิจไทย ที่ “ปลัดฉิ่ง” ฉัตรชัย พรหมเลิศ อดีตปลัดมหาดไทย ที่เพ่ิงเกษียณไป มือขวา “บิ๊กป๊อก” นั้น 
จะยังคงไม่เปิดเผย แผนทางการเมือง ว่าจะไปต่อ หรือเปลี่ยนแผน แต่ พรรคนี้ ยังคงจะเป็น แผนสำรอง ของ พล.อ.
ประยุทธ์ ไว้ 

พล.อ.ประยุทธ์ ลุยลงพื้นที่ ขนาดนี้ สะท้อนความตั้งใจว่า จะไปต่อ บนถนนการเมือง ต้องการเป็นนายกฯ สมัยที่ 3 และ
ทำลายสถิติ เป็นนายกฯต่อเนื่อง นานกว่า “ป๋าเปรม” พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี ที่เป็ น 8 ปี 
และตกลงกับ พล.อ.ประวิตร แล้วว่า จะเสนอชื่อ เป็นแคนดิเดท นายกฯ เบอร์ 1 ของพรรคพลังประชารัฐ แต่ที่ พล.อ.
ประยุทธ์ ยังไม่ม่ันใจนัก คือการตีความรัฐธรรมนูญ เรื่องการเป็นนายกฯ 8 ปี 

แม้ท่ีผ่านมาไม่ว่า เรื่องคุณสมบัติ การไม่เป็น เจ้าหน้าที่รัฐ และ เรื่องอยู่บ้านหลวงในค่ายทหาร พล.อ.ประยุทธ์ ก็รอดมา
ทุกครั้งก็ตาม 

แต่ครั้งนี้ กองหนุนของ พล.อ.ประยุทธ์ แปรพักตร์ เปลี่ยนผันไปหลายคน โดยเฉพาะคนใกล้ๆตัว และอาจทำให้ การ
ตีความ ไม่เป็นคุณ กับ พล.อ.ประยุทธ์ ยิ่งหาก กระแสข่าวลือ ที่ว่า พล.อ.ประวิตร ต้องการเปลี่ยนนายกฯ หานายกฯ
ใหม่ เป็นจริงนี่ก็อาจเป็นทางออก และทางลง ของเกมนี้ก็เป็นได้ แต่อยู่ที่ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จะยอมหรือไม่ 

อีกท้ังกระแสข่าว เรื่อง นายกฯสำรอง ที่ พล.อ.ประวิตร กำลังมองหาอยู่ ก็เป็นประเด็นท่ี ทำให้เกิดความหวาดระแวง 
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ดัชนีหลายอย่างท่ีสะท้อนถึงความไม่ม่ันใจของ พล.อ.ประยุทธ์ ที่มีต่อพ่ีใหญ่ เช่น การเรียก เลขาฯปปช. มาพบที่ทำเนียบ
ฯ ก่อน ที่ต่อมา “บิ๊กติ๊ก” พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา น้องชายนายกฯ จะรอดคดีปกปิดทรัพย์สิน 

ทั้งนี้เป็นที่ตั้งข้อสังเกตกันว่า พล.อ.ประวิตร มีความสนิทสนมใกล้ชิด กับ ปปช. แถมยังมีคดีของ พล.อ. อนุพงษ์ และร.อ.
ธรรมนัส ในปปช. อีกด้วย หาก พล.อ.ประยุทธ์ จะไปต่อ ก็ต้องเดินเกมเอง ทุกเรื่อง ทั้งการเมือง และองค์กรอิสระ เพรา
ไม่เช่นนั้น อาจตายน้ำตื้น 

เพราะแม้จะคุย เคลียร์กันแล้ว แต่ก็อาจเป็น การลวงให้ชะล่าใจ เพ่ือที่จะได้ไม่หวาดระแวงต่อกัน แล้วต่างฝ่ายต่างก็เดิน
เกมของตนเอง 

ท้ายท่ีสุด เก้าอ้ี นายกรัฐมนตรี หลังการเลือกตั้งสมัยหน้า จะเป็นคำตอบว่า เคลียร์ใจกันแล้ว จริงหรือไม่ และพี่น้อง 
3 ป. ยังคงรักกันเหมือนเดิมหรือไม่ ได้เป็นอย่างดี 

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/291032 
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22 ตุลาคม 2564 23:00 น. 

รหัส (ไม่) ลับ “ทักษิณ” 

 
ตอนหนึ่งในวรรณกรรม “สามก๊ก” เขียนถึงอุบายศึกในยามคับขันเอาไว้น่าสนใจ ผ่านตอนที่ชื่อว่า “จูล่งฝ่าทัพรับ
อาเต๊า” เป็นเหตุการณ์ที่ “เตียวหุย” สั่งให้ทหารที่มีอยู่ในมือเพียง 20 นายไปรอรับ “จูล่ง” ที่สะพานเตียงปันเกี้ยว 
ขณะเดียวกันกองทัพของโจโฉ ที่มีกำลังมากกว่าก็ใกล้เข้ามาทุกที เตียวหุยตัดสินใจใช้ทหารที่มีเพียงหยิบมือ เข้าป่า
ไปตัดกิ่งไม้แล้วนำมาผูกหางม้า สั่งทหารไว้ว่าถ้าเห็นกองทัพโจโฉใกล้เข้ามา จงตีม้าให้ว่ิงวนเวียน จนฝุ่นตลบฟุ้งขึ้น 
เพื่อให้กองทัพโจโฉสำคัญผิดว่ามีทหารซุ่มอยู่ในป่าจำนวนมาก ส่วนตัวเตียวหุยเอง ไปยืนรอสกัดอยู่ต้นสะพานเตียง
ปันเกี้ยว 

อุบายศึกสำเร็จในคราวแรก แต่สุดท้ายแล้ว ก็เป็นเพราะ เตียวหุยเอง ที่ “ทำอุบายมิรอด” ตกใจต่อการมาของโจโฉ จน
สั่งให้ทหารเอากิ่งไม้ที่ผูกหางม้าออก และให้ชักสะพานกลับ โจโฉจึงรู้ทันทีว่า เบื้องหลังฝุ่นที่ตลบนั้น แท้จริงแล้ว กลับมี
ทหารเพียงหยิบมือเดียว ไม่มีอะไรให้ต้องกลัวเกรงอีกต่างหาก 

การออกมาส่งสัญญาณทั้งทางตรงทางอ้อมจาก “ทักษิณ ชินวัตร” อดีตนายกรัฐมนตรี ผู้ซึ่งมีอิทธิพลต่อ “พรรคเพ่ือ
ไทย” ในห้วงเวลาที่ผ่านมานั้น ดูเหมือนว่า แท้จริงแล้ว ในความคึกคัก มากด้วยความเคลื่อน ไหว ลูกน้องต่างห้อมล้อม 
“นายใหญ่” ทั้งที่บินไปหาถึงดูไบ และที่พบปะกันผ่านวีดีโอคอล กลับพบว่าลึกๆเรา “นายใหญ่” อย่างทักษิณ กำลัง
หาทางปลุกขวัญและกำลังใจ สร้างความเชื่อมั่น ในยามที่พรรคเพื่อไทย เผชิญหน้ากับความหวั่นไหว เปราะบางอย่าง
สุดกำลัง ! 

เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา บรรยากาศที่พรรคเพ่ือไทย กลับมาร้อนแรงอีกครั้ง เมื่อปรากฏคลิปวีดีโอ ในงานเลี้ยงวันเกิด
ของ “เกรียง กัลป์ตินันท์” รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง ท่ามกลางเพื่อนสมาชิกพรรคเพื่อไทย 
ปรากฏว่าอดีตนายกฯทักษิณ ได้วีดีโอคอลเข้ามาร่วมพูดคุยในงาน 

สาระสำคัญที่อยู่ในคลิปวีดีโอ ดังกล่าว นอกเหนือไปจากการที่เกรียง พูดทีเล่นทีจริง ด้วยการเสนอชื่อ “คุณหญิงอ้อ” 
คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ อดีตภริยาของทักษิณ ให้เข้ามาเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เพราะเชื่อว่าด้วยชื่อชั้นของ
คุณหญิงอ้อ จะเป็นเสมือน “แม่เหล็ก” ที่ดึงดูดลูกน้องทั้งเก่าและใหม่ ให้มาร่วมกันทำงานการเมืองแล้ว ยังพบว่า 
ทักษิณ ได้พูดถึงทิศทางการต่อสู้ในสนามเลือกตั้งเอาไว้ชัดเจนว่าพรรคเพ่ือไทยจะต้องเดินไปในรูปแบบไหน 
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“ ผมมีหลายแนวทาง รับรองว่าแต่ละแนวทางเนี่ย ส.ส.ที่คิดจะออก รับตังค์เขามาแล้ว ต้องเอาตังค์ไปคืน เที่ยวนี้ต้อง
ชนะแลนด์สไลด์ เพราะว่าชนะธรรมดา มันไม่ให้เป็นรัฐบาลหรอก ถ้าแลนด์สไลด์มันไม่กล้าเป็นรัฐบาล ต้องเอาแลนด์
สไลด์ชนิดที่ไม่กล้าเป็นรัฐบาล ” 

หากถอดรหัสจากคำพูดของทักษิณ ออกมาจะพบว่า ในแต่ละประโยคล้วน “สื ่อสาร” ชัดเจน อีกทั ้งยังสะท้อน
ข้อเท็จจริงที่ไม่อาจปฏิเสธ แต่ก็ยากท่ีจะยอมรับ ! 

หนึ่ง พรรคเพื่อไทยจะต้องชนะแบบ “แลนด์สไลด์” เท่านั้น คือการชนะแบบถล่มทลาย เหมือนเมื่อครั้งที่พรรคไทยรัก
ไทย เคยกวาดส.ส.เข้าสภาฯได้มากที่สุดจนสามารถเป็นรัฐบาลพรรคเดียวมาแล้ว 

สอง ถ้าชนะแบบธรรมดา “มัน” ไม่ให้เป็นรัฐบาล ! 

แน่นอนว่า “มัน” ในที่นี้ย่อมหมายถึง “ศัตรูเบอร์หนึ่ง” คือ “พี่น้อง 3ป.” เพราะวันนี้ ในสายตาของทักษิณ คู่แข่งคือ 
“บิ๊กตู่”พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ที่ส่งสัญญาณจะเป็น “นายกฯสมัยที่3” 

และสาม ทักษิณ ยังต้องการ “สื่อ”ไปยัง “ลูกน้อง” ที่ “รับตังค์เขามาแล้ว” นั่นหมายความว่า ทักษิณ รู้อยู่เต็มอกว่า 
วันนี้ภายในพรรคเพื่อไทย ไม่ได้มี “งูเห่า” ปรากฏตัวเท่าท่ีตาเห็น หรือตามหน้าสื่อแต่อย่างใด เพราะยังมีที่ “ฝากเลี้ยง” 
อีกจำนวนไม่น้อย รอวันสละเรือทิ้งพรรค เมื่อกฎหมายเปิดช่องให้ดำเนินการได้ 

สำหรับพันธมิตรร่วมรบทั้งในฐานะ “ลูกน้อง” ไม่ว่าจะเป็นส.ส.ที่ไปร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ของเกรียง ตลอดจน “พรรค
พวกเพ่ือนฝูง” แล้วย่อมรู้สึกฮึกเหิม มีความหวัง เมื่ออดีตนายกฯทักษิณ ประกาศ “เป้าหมาย” ชัดเจน ว่าพรรคเพ่ือไทย
จะต้องชนะการเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์เท่านั้น อีกทั้งขอให้มั่นใจได้ว่า “นายใหญ่” มี “หลายแนวทาง” ที่จะต่อกรกับ 
“ฝั่งตรงข้าม” แต่ทว่าลึกๆแล้ว ภาพสะท้อนที่กำลังเกิดขึ้นคู่ขนานกันไป คือปัญหาภายในพรรคเพ่ือไทยเองที่ยังแบ่งเป็น
ก๊ก เป็นกลุ่ม อีกท้ังวันนี้แม้แต่อดีตนายกฯทักษิณ ยังไม่สามารถบอกได้ว่า แท้จริงแล้ว “ใคร” คือ “ว่าที่หัวหน้าพรรคคน
ใหม่” และ “แคนดิเดตนายกฯ” ของพรรคนั้นชื่ออะไร? 

ภาวะของพรรคเพื ่อไทยวันนี ้ แม้จะมี “สมพงษ์ อมรวิวัฒน์” ทำหน้าที ่หัวหน้าพรร คและผู ้นำฝ่ายค้าน ในสภา
ผู้แทนราษฎร ก็ตาม แต่หลายคนต่างรู้ดีว่า อำนาจ และสิทธิ์ขาดในการตัดสินใจ ล้วนแล้วแต่ข้ามสมพงษ์ ไปแทบทั้งสิ้น 
กลับไปข้ึนตรงกับทักษิณ และ “คนใกล้ชิด” ของทักษิณ รวมไปถึงคนของคุณหญิงพจมาน ที่ส่งเข้ามาดูแลภายในพรรค
มาก่อนหน้านี้ 

ดังนั้น จึงไม่ใช่เรื่องแปลกท่ีจะมีกระแสพูดถึงการเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย เพ่ือเตรียมแต่งตัวลงสนามเลือกตั้งรอบ
หน้า เช่นเดียวกันกับที่วันนี้พรรคเพื่อไทยยังไร้ชื่อ แคนดิเดตนายกฯ ที่จะชูขึ้นมาเพื่อหักล้าง ลดทอน “กระแส” ของ
พล.อ.ประยุทธ์ลงได้ 

มิหนำซ้ำ ยังกลายเป็นว่าวันนี้ พรรคเพื่อไทยยังต้องสู้กับกระแสของ “คนรุ่นใหม่” ที่เทใจให้กับ “พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” 
หัวหน้าพรรคก้าวไกล ที่นำทัพก้าวไกล เข้าไปบุกในถิ่นอีสาน อ้อนขอคะแนนจากพี่น้องชาวอีสาน แถมล่าสุดยังตีขนาน
ลงด้วยการที่ “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” ประธานคณะก้าวหน้า เดินสายหาเสียง ในภาคอีสานในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น
มาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงล่าสุดมีรายงานว่า ธนาธร ดึง “คนเสื้อแดงก้าวหน้า” ที่มีแนวทางแตกต่างไปจาก “คนเสื้อแดง
ทักษิณ”เอามาไว้เป็นฐานในการทำงานการเมืองในพ้ืนที่ไปเรียบร้อยแล้ว 
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ขณะที่ “ศัตรู” ทั้ง “3ป.” ที่จะส่ง พล.อ.ประยุทธ์ ลงมายึดเก้าอี้นายกฯเป็นสมัยที่3 และ พรรคก้าวไกล ที่แม้จะเป็น
พรรคน้องใหม่ แต่ต่างบุกเข้าชิงพื้นที่ภาคอีสาน อันถือเป็นหัวใจสำคัญของพรรคเพื่อไทย และในทุกการเลือกตั้งอย่าง
ดุเดือด แต่กลับเป็นทักษิณ เองที่วันนี้ยังไม่สามารถหา บุคคลที่เหมาะสม สร้างความฮือฮา ชนิดที่เรียกว่า “ปัง” มาเป็น
ทั้งหัวหน้าพรรคเพ่ือไทยและแคนดิเดตนายกฯได้ ด้วยเพราะทุกชื่อที่ถูกพูดถึงนั้น แม้จะมีความเป็นไปได้ หากแต่กลับติด 
“เงื่อนไข” ที่ทำให้ “ไม่ลงตัว” 

ทั้ง “เศรษฐา ทวีสิน” ซีอีโอแสนสิริ หรือ “ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์” ลูกเขยคนโตของทักษิณ แม้จะมีโปรไฟล์ที่ดี ในฐานะ 
“นักบริหาร” แต่จนถึงวันนี้ยังไม่มีความชัดเจนจากเจ้าตัว โดยเฉพาะในรายของณัฐพงศ์ เองที่ถึงอย่างไร คุณหญิงอ้อ ก็
ไม่ยอมให้ “ไฟเขียว” เพราะไม่ต้องการให้ครอบครัวลูกสาว ต้องพบกับชะตากรรมเหมือนตนเองและทักษิณ 

หรือแม้แต่ล่าสุดมีการเปิดชื่อ “บิ๊กอ้อบ” พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ อดีตผบ.ตร. พ่ีชายของคุณหญิงพจมานเอง แต่
ในความเป็นจริงแล้ว บิ๊กอ้อบ แม้จะเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย แต่ไม่สนใจเรื่องการเมือง เพราะนับตั้งแต่วันที่เกษียณจาก
ผบ.ตร.หลายปีให้หลังความสนใจส่วนใหญ่ของบิ๊กอ้อบ คือความสนใจเรื่องพระเครื่อง เรื่องพุทธคุณ 

การเฟ้นหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามความต้องการของทักษิณ ที่จะเข้ามาทำหน้าที่ทั้งหัวหน้าพรรคเพื่อไทย 
และแคนดิเดตนายกฯ ย่อมไม่ใช่เรื่องง่าย เมื่อสเปกที่วางเอาไว้นั้นต้องเป็นคนที่ไว้ใจได้ 100เปอร์เซ็นต์ รวมทั้งชื่อชั้น
จะต้องเป็นที่รู้จัก สามารถกวักมือเรียก “นายทุน” ให้มาร่วมสนับสนุนและเป็นพันธมิตรได้อีกต่างหาก 

หากจะบอกว่าสถานการณ์ของพรรเพื่อไทย และโดยเฉพาะตัวทักษิณ เองนั้นแท้จริงแล้วย่อมไม่ถือว่าอยู่ในจุดที่
ได้เปรียบ อีกทั้งยังเผชิญหน้ากับภาวะที่บีบคั้นกดดันไปเสียทุกทาง ทั้งภาวะไร้หัว ไร้ตัว “แม่ทัพ” ที่จะนำศึกลงสนาม 
ทั้ง “ศัตรู” หน้าเก่าอย่าง “พี่น้อง 3ป.” บวกกับการรุกไล่จาก “พรรคก้าวไกล” ตลอดจน การเคลื่อนไหวของ “ม็อบ
ราษฎร” ที่สามารถชิงกระแส “คนรุ่นใหม่” ในฐานะ “โหวตเตอร์” ในวันข้างหน้า 

แต่เมื่อคนชื่อทักษิณ อยู่ในภาวะที่ “แพ้ไม่ได้” จึงมีแต่การปลุกเร้าทหารในค่ายให้ฮึกเหิม มีความหวัง สู้เพื่อ “ชัย
ชนะใหญ่” ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว ลึกๆ ทักษิณ เองอาจรู้ดีว่าเขากำลังใช้อุบายศึกคล้ายกับเตียวหุย เพื่อทำให้
ข้าศึกประเมินกำลังผิดพลาด แต่อุบายศึกเช่นนี้ดูเหมือนว่า “ศัตรู” จะอ่านหมากทั้งกระดานได้ แตกฉาน ครบถ้วร 
กระบวนความจนสิ้นแล้ว ! 

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/291039 

 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/291039
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23 ต.ค. 2564 06:30 น. 

ขัดหลักประชาธิปไตย? 

 
ปฏิบัติการตอบโต้กันเรื่องการยุบพรรคอาจกลับมาอีกครั้ง เมื่อ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐขู่ว่า จะยื่นเรื่องให้ศาล
รัฐธรรมนูญตีความและยุบพรรคเพื่อไทย กรณีท่ีมีการคุยตอบโต้กันระหว่างอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร กับรอง
หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย เกี่ยวกับผู้สมัครนายกรัฐมนตรีของพรรค ถือว่ายินยอมให้คนนอกครอบงำพรรค 

มีเสียงตอบโต้ทันควันจากนายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเตือนให้ระวังจะกลายเป็นหอกที่กลับมาทิ่มแทง
ตนเอง กรณีที่พรรค พปชร. เอา “คนนอก” ที่มิใช่สมาชิกพรรคมาเป็นผู้สมัครนายกรัฐมนตรี อย่าตีความกฎหมายออก
ทะเล จนมองไม่เห็นฝั่ง นับเป็นคำเตือนที่น่ารับฟัง เพราะนายกฯมีความหมิ่นเหม่มาก 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีสิทธิ์ถูกกล่าวหาว่ากระทำการอันเป็นการควบคุม ครอบงำหรือชี้นำกิจกรรมของพรรค    
พปชร. เพราะมีอำนาจแต่งตั้ง ส.ส. พรรคคนใดเป็นรัฐมนตรี มีอำนาจกำหนดนโยบายพรรค เพื่อให้ เป็นหนึ่งเดียวกับ
รัฐบาล ทั้งท่ี พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ใช่สมาชิกพรรคเหมือนกับพรรคอ่ืนๆ 

กฎหมายลักษณะนี้ขัดหลักการประชาธิปไตย ที่ถือว่าการตั้งพรรคการเมืองเป็นเสรีภาพ จะต้องไม่เปิดช่องให้มีการร้อง 
ให้ยุบพรรคกันง่ายๆ ด้วยข้อหาที่กำกวม เช่นการให้คนนอก “ชี้นำ” ประเทศที่ พัฒนาแล้วส่วนใหญ่ไม่มีกฎหมาย        
ยุบพรรค เว้นแต่พรรคจะทำความผิดร้ายแรง เช่น เป็นปฏิปักษ์ หรือล้มล้างประชาธิปไตย 

แต่กฎหมายพรรคการเมือง ของไทยที่ตราขึ้นหลังการรัฐประหารและตามรัฐธรรมนูญ 2560 เปิดช่องให้กล่าวหาและยุบ
พรรค ด้วยเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เช่น ยุบพรรคฐานกู้ยืมเงินหัวหน้าพรรค ซึ่งปฏิบัติกันเป็นประเพณีในการเมืองไทย 

แค่ไหนจึงเรียกว่า “ควบคุม” หรือ “ครอบงำ” หรือ “ชี้นำ” ซึ่งถือเป็นความผิดร้ายแรง มีโทษยุบพรรค ติดคุกและเพิก
ถอนสิทธิการเมือง ของหัวหน้าพรรคและคณะกรรมการพรรค สังคมประชาธิปไตยจะต้องรับฟังประชาชนและ      
“การชี้นำ” ของ “คนนอก” ซึ่งมิใช่สมาชิกพรรคอาจเป็นแนวความคิดหรือแนวนโยบายใหม่ๆที่เป็นผลดีต่อประเทศ 
มิฉะนั้นอาจกลายเป็น “กบในกะลา” 

ถ้านักการเมืองเอาเรื่องการยุบพรรคมาเป็นเกมการเมือง เพ่ือทำลายคู่แข่ง ด้วยข้อกล่าวหาที่ไม่ชัดเจน ที่เปิดช่องให้กลั่น
แกล้งกันได้ อาจกระทบถึงความน่าเชื่อถือองค์กรอิสระ ซึ่งเคยได้รับความเชื่อถือสูงสุด หลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2540 
เพราะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอิสระ สุจริต เที่ยงธรรม และกล้าหาญ. 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2225270 

https://www.thairath.co.th/news/politic/2225270
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23 ต.ค. 2564 เวลา 7:00 น. 

“นิพิฏฐ์” เปิดใจ 18 ปีฝ่ายค้าน ศึก ชิง”พัทลุง” ขยายแผล ปชป.? 

 
หลังฉากความขัดแย้งที่พัทลุง “นิพิฏฐ์” เปิดใจ 18 ปีเป็นฝ่ายค้าน ขยายแผลเก่า ประเมิน “ศึกใน” ปชป. อยากชนะ
ต้องคุยกันแบบ “พ่ีน้อง” 

“รอยร้าว” ในพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เริ่มปริแตกให้เห็นกันอีกครั้ง พลันที่เริ่มมีการเปิดตัว “ว่าที่ผู้สมัคร” ส.ส. ของ
พรรค ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในโซน “ภาคใต้” ในหลายพื้นท่ี 

แต่ที่ “ร้าวลึก” หนีไม่พ้นพื้นที่ จ.พัทลุง เมื่อนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต ส.ส.พัทลุง และอดีตรองหัวหน้าพรรค ปชป. 
ดูแลรับผิดชอบภาคใต้ ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กในลักษณะ “ตัดพ้อ” ถึงการวางตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พัทลุง ของ 
ปชป. “ขยายแผลเก่า” ปัญหาความขัดแย้งภายในพรรค นับตั้งแต่ปรับโครงสร้างผู้บริหารพรรคใหม่ภายหลังการเลือกตั้ง
เมื่อปี 2562  

สำหรับ จ.พัทลุง ปัญหาอยู่ที่ เขต 2 พื้นที่เดิมของนายนิพิฏฐ์ ที่เจ้าตัวยืนยันจะไม่ลงในนาม ส.ส.เขต แต่จะไปลง ส.ส.
บัญชีรายชื่อ ทำให้ผู้สมัครว่างลง จึงมีการเฟ้นหาตัวผู้สมัครลงแทน ทว่าท้ายที่สุด “บิ๊กเนม” ในพรรค เคาะชื่อ “ไม่ตรง” 
กับท่ีนายนิพิฏฐ์วางตัวไว้? 

เบื้องลึกฉากหลังเรื่องนี้เป็นอย่างไร กรุงเทพธุรกิจ สัมภาษณ์พิเศษนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ถึงเงื่อนปมปัญหาดังกล่าว 
ดังนี้ 

นายนิพิฏฐ์ เล่าที่มาที่ไปว่า ก่อนหน้านี้เคยบอกนายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย และรองหัวหน้าพรรค รักษาการ
พ้ืนที่ภาคใต้ ไปแล้วว่า ตนไม่อยากลงเขต 2 แล้ว อยากลงแบบบัญชีรายชื่อ ดังนั้นจึงต้องหาผู้สมัครใหม่มาลงแทน ก็หา
ยากอยู่พอสมควร ไม่ได้หาง่ายเหมือนแต่ก่อน จึงมีการเชิญนายนริศ ขำนุรักษ์  ส.ส.พัทลุง ที่เป็นส.ส.คนเดียวของพรรค
ในพัทลุง และ น.ส.สุพัชรี ธรรมเพชร อดีตส.ส.พัทลุง พรรค ปชป. มาหารือกันที่บ้าน 2 ครั้ง โดยดูแล้วว่ามีบุคคลหนึ่ง
สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งในเขต 2 ได้ โดยนายนริศ และ น.ส.สุพัชรี เห็นด้วย จึงให้บุคคลดังกล่าวลงพื้นที่แนะนำ
พบปะประชาชนมาประมาณ 2 เดือน ได้เสียงตอบรับค่อนข้างดี 

นายนิพิฏฐ์ เล่าอีกว่า เมื่อไม่กี่วันที่แล้ว นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  หัวหน้าพรรค ปชป. ลงพื้นที่ จ.พัทลุง และได้เชิญ 
ส.ส.ปัจจุบัน และอดีต ส.ส.ภาคใต้ ไปทานข้าวตอนเย็น เบื้องต้นเมื่อตนไปถึงหัวหน้าพรรคยังไม่มา แต่มีนายนิพนธ์ และ
บรรดา ส.ส. กับอดีต ส.ส. มารออยู่ก่อนแล้ว หลังจากนั้นในวงประชุมได้พูดกันถึงเรื่องว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ภาคใต้แต่ละ
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จังหวัด โดยนายนิพนธ์บอกว่าจะทยอยเปิดตัวว่าที่ผู ้สมัครในแต่ละเขต และเมื่อหัวหน้าพรรคมา จ.พัทลุง ให้พรุ่งนี้
เปิดตัวเสียเลย  

“ผมแปลกใจว่าใน จ.พัทลุง มีใครไม่ลงหรือเปล่า จึงสอบถามนายนริศ และ น.ส.สุพัชรี ทั้ง 2 รายบอกว่าลงสมัคร ถ้า
อย่างนั้นหมายความว่าเป็นการเปิดตัวเขตเลือกตั้งที่ 2 พื้นที่ผมใช่หรือไม่ แล้วจะเปิดได้อย่างไร เพราะยังไม่ได้บอกวา่ที่
ผู้สมัครเลย แต่นายนิพนธ์บอกว่า ไม่ใช่ จะเอานายนิติศักดิ์ ธรรมเพชร ลูกชายของนายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) พัทลุง ซึ่งมาได้อย่างไรไม่ทราบ ไม่เคยรู้จัก ผมจึงถามไปยังนายนริศ และ น.ส.สุพัชรี ว่าตกลง
เอาคนนี้หรือ แล้วที่ก่อนหน้านี้ตกลงคุยกันว่าเอาอีกคนหนึ่งหมายความว่าอย่างไร แต่ทั้งนายนริศ และ น.ส.สุพัชรี ไม่
ตอบ ทำให้การประชุมวันนั้นมีความเห็นไม่ตรงกัน” 

ส่วนกระแสข่าวที่ว่า นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร และอดีตหัวหน้าพรรค ปชป. โทรศัพท์มาเคลียร์
ปัญหาเรื่องนี้แล้วนั้น นายนิพิฏฐ์ อธิบายว่า นายชวนไม่ได้โทรมา แต่เมื่อเกิดปัญหาเรื่องนี้ขึ้น ตนได้ปรึกษา ส.ส. และ
อดีต ส.ส.ภาคใต้ หลายคน แนะนำให้โทรหานายชวน จึงโทรไปกราบเรียนนายชวนว่า เกิดปัญหาความเห็นไม่ตรงกัน
เรื่องผู้สมัคร นายชวนแปลกใจว่า ทำไมไม่คุยกันก่อน แล้วท่านจะโทรศัพท์ไปสอบถามข้อเท็จจริงจากนายนิพนธ์ โดย
สรุปคือขณะนี้ยังไม่มีการประกาศตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ใน จ.พัทลุง 

ส่วนหลังจากนี้จะมีบทสรุปอะไรออกมาหรือไม่นั้น นายนิพิฏฐ์ ตอบว่า อยู่ที่ผู้บริหารพรรคว่าจะตัดสินใจอย่างไร ตนไม่ได้
เป็นผู้บริหารพรรคแล้ว แต่มี ส.ส. และอดีต ส.ส.หลายจังหวัดโทรมาสอบถาม เรื่องเหล่านี้สมัยตนเป็นรองหัวหน้าพรรค
ไม่เคยเกิดขึ้น เพราะก่อนส่งผู้สมัคร อย่างน้อยเจ้าของพ้ืนที่ หรือผู้สมัคร หรือแกนนำชุมชน ประชาชน จะต้องมาคุยกัน
ก่อน ถ้ามีผู้สมัคร 2 คน ให้ลงพ้ืนที่ทำโพลว่าใครเสียงดีกว่ากัน แต่ต้องคุยกัน 

“ปัญหาของเรื่องนี้คือไม่มีการพูดคุยกัน เลยเห็นไม่ตรงกัน” นายนิพิฏฐ์ ย้ำถึงเงื่อนปมความขัดแย้ง 

ส่วนสถานการณ์ในพื้นที่ จ.พัทลุง ในการเลือกตั้งที่ผ่านมา เป็นพื้นที่แย่งชิงกันดุเดือด สถานการณ์หลังจากนี้จะเป็น
อย่างไร นายนิพิฏฐ์ ประเมินว่า ในการเลือกตั ้งปี 2562 พรรคภูมิใจไทยได้ ส.ส. ไป 2 จาก 3 เขต ใน จ.พัทลุง 
ขณะเดียวกันยังมี ส.ส.บัญชีรายชื่ออีก 2 คนที่เป็นคนพัทลุงด้วย โดยนางนาที รัชกิจประการ อดีต ส.ส.พรรคภูมิใจไทย 
เป็นแกนนำรับผิดชอบภาคใต้ เมื่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พิพากษาคดีจงใจยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ ทำให้ต้องพ้น ส.ส. นั้น เท่ากับว่า ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของ
พรรคภูมิใจไทยใน จ.พัทลุง อย่างมาก  

“ถ้าในการเลือกตั้งครั้งหน้ามีการแข่งขันเกิดขึ้น พรรคภูมิใจไทยไม่น่าเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวแล้ว เพราะมีการพิสูจน์ฝีมือ
แล้วว่าทำหน้าที ่ในสภาฯไม่ได้ เพราะถูกศาลฎีกาฯพิพากษา ทำให้ประชาชนเสียโอกาส คะแนนลดลงไปเยอะ 
เพราะฉะนั้นคู่แข่งสำคัญต่อไปคือพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)” นายนิพิฏฐ์ ยืนยัน 

นายนิพิฏฐ์ ระบุด้วยว่า ต้องบอกชาวบ้านว่า โอเคแหละ เมื่อครั้งหนึ่งชาวบ้านอยากเปลี่ยนผู้แทน เราหยุดมานาน เมื่อ
เปลี่ยน ส.ส. แล้ว ประชาชนก็เห็นแล้วว่า ผลออกมาอย่างนี้ ผู้แทนฯไม่อาจทำหน้าที่ได้ การที่จะเลือกเข้าไปใหม่ มันต้อง
มีความมั่นใจจริง ๆ ว่า ผู้แทนฯทำหน้าที่แทนประชาชนได้ ตนอยู่กับประชาชนมาตลอด แม้ว่าประชาชนมีความรู้ สกึว่า 
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อยู่หลายปีไม่มีผลงานเท่าไหร่ แต่ประชาชนอาจลืมนึกไปว่า เราเป็นฝ่ายค้านเสียมาก 2 ใน 3 เป็นฝ่ายค้าน อย่างตนเป็น
ฝ่ายค้านถึง 18 ปี เป็นรัฐบาลแค่ 9 ปี 

ส่วนสถานการณ์ในพรรค ปชป.พื้นที่ภาคใต้ จะมีการทวงคืนเก้าอี้ ส.ส.กลับมาได้หรือไม่นั้น นายนิพิฏฐ์ ออกตัวก่ อนว่า 
ตนไม่ได้เป็นผู้บริหารพรรคแล้ว ไม่ได้เป็นรองหัวหน้าพรรคดูแลภาคใต้ เรื่องยุทธศาสตร์ไม่ควรพูด เพราะอาจไม่ตรงกับ
แนวนโยบายของพรรค  

“แต่ถ้าจะให้ผมแนะนำในฐานะอดีตรองหัวหน้าพรรค ปชป. ดูแลพื้นที่ภาคใต้ยาวนานที่สุด อยากบอกนายนิพนธ์ ใน
ฐานะรองหัวหน้าพรรค รักษาการพื้นที่ภาคใต้ ว่า ท่านอาจใหม่ในการบริหารพรรคการเมือง เพราะไม่ง่าย ยากกว่าการ
บริหารบริษัท หรือธุรกิจ ถ้าให้แนะนำว่าในการเลือกตั้งอนาคตข้างหน้า ต้องมีการพูดคุยกันอย่างพ่ีอย่างน้อง เหมือนคน
ในครอบครัวเดียวกัน เพราะหลังจากผมออกมาแล้ว ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง ส.ส. อดีต ส.ส. กับผู้บริหารพรรคมีน้อย สื่อสาร
กันไม่ค่อยตรง ส.ส. รู้สึกไม่ค่อยได้รับการชี้แนะ ไม่อบอุ่นเท่าไหร่ มีอย่างน้อย 80% โทรมาบ่นว่าหลังจากตนลาออก ไม่รู้
จะคุยกับใคร ตอนนี้สื่อสารกับผู้บริหารไม่ค่อยถึง” 

ทั้งหมดคือความในใจถึงเงื่อนปมปัญหา “ความขัดแย้ง” ในการวางตัวผู้สมัคร ส.ส. ในพื้นที่ จ.พัทลุง ที่กำลังบานปลาย
ลุกลามออกไปหลายจังหวัดภาคใต้อยู่ตอนนี้ 

 

อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/politics/967526 
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23 ตุลาคม 2564  7:30 น.   

“ธนาธร”ปักธงเลือกตั้งลุยเปลี่ยนปท.  

 
‘สุดท้ายคดีมันเป็นเพราะผมเป็นอาชญากรโดยสันดาน หรือเป็นเพราะคดีการเมือง ที่ผมมีจุดยืนทางการเมืองของผม 
ลองไปถามคนในแวดวงธุรกิจคนไหนก็ได้ที่เคยทำธุรกิจกับผม ว่า ธนาธรเป็นคนอย่างไร’ 

สถานการณ์การเมืองช่วงนี้ เดาทางกันว่า รัฐบาลเรือเหล็ก ไม่สามารถที่จะลากกันไปได้ถึงฝั่งฝัน จากกระแสเรียกร้องให้
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ลาออกจากตำแหน่ง เปิดทางให้มีการเลือกตั้งใหม่ ขณะที่
มีการเรียกร้องอยู่นี้ กกต.ได้ประกาศให้มีการจัดการเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ไปทั่วประเทศ และเชื่อ
กันว่าอีกไม่นานจะมีการเลือกตั้งระดับชาติ 

ดังนั้น คณะก้าวหน้า ต้องถือโอกาสนี้ ลุยเดินสายปลุกกระแสการเมืองท้องถิ่น รับการเลือกตั้ง ควบคู่กับการลงพ้ืนที่ของ 
พรรคก้าวไกล ในช่วงปิดสมัยประชุมสภา โดยเฉพาะภาคอีสานที่คณะก้าวหน้าส่งผู้ สมัครลงชิงสนาม อบต.มากที่สุด 
ท่ามกลางคดีความต่าง ๆ ทั้งคดีความมาตรา 112 หรือกรณีเลียนแบบพรรคการเมืองที่มีผู้ร้องเรียนต่อ กกต. ที่อาจไปสู่
วิบากกรรมอีกครั้ง “ทีมการเมืองเดลินิวส์” จึงต้องมาสนทนากับ “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” ประธานคณะก้าวหน้า  ในก้าว
ต่อไป จะเดินกันไปอย่างไรบนเส้นทางถนนสายเมืองที่เต็มไปด้วยขวากหนามนี้   

โดย “ธนาธร” เปิดฉากกล่าวว่า ภาพรวมสถานการณ์ทางการเมืองในเวลานี้  เป็นเรื่องน่าลำบาก เพราะประชาชนไม่
พอใจต่อการบริหารงานของรัฐบาล อย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะเป็นราคาพืชผลการเกษตร เรื่องเศรษฐกิจมหภาค เรื่องการ
จัดการโควิด ส่วนตัวไม่เชื่อว่าจะมีการยุบสภาในระยะเวลาอันใกล้นี้ แต่น่าจะประคองให้ถึง 4 ปีได้ อักท้ังเชื่อว่าเป็นเรื่อง
ของชนชั้น แน่นอนที่สุดในหมู่อภิสิทธิ์ชน ในหมู่ชนชั้นนำอนุรักษนิยมอาจจะมีการแตกกันเป็นกลุ่มก้อน แต่ถ้าประยุทธ์
ยุบสภาจะสั่นสะเทือนทั้งชนชั้น ไม่มีสิ่งที่ชนชั้นนี้จะได้รับประโยชน์จากการยุบสภา ดังนั้นจึงไม่เชื่อว่าการแตกกันเล็ก ๆ 
ภายในกลุ่มก้อนตรงนี้จะนำไปสู่ความสูญเสียทางผลประโยชน์เชิงอำนาจของทั้งชนชั้นได้ เพราะถ้าเข้าสู่การเลือกตั้งคุณ
วัดเกมกันใหม่เลย   

สำหรับการเมืองประเด็นที่สำคัญ คือ รัฐบาลจะจัดการอย่างไรให้สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย เพราะว่าสิ่งที่เรา
เห็น เราอยู ่ในยุคมืดของการใช้กฎหมายปิดปากกลุ ่มผู ้ชุมนุมที ่เห็นต่างกับรัฐบาล วันนี ้เรากำลังพูดถึงคดีทาง
การเมือง 800 คดี ในจำนวนนี้มีคนถูกฟ้อง 1,500 คน ๆ ก็คือคนรุ่นใหม่ ไม่มียุคไหนในประวัติศาสตร์ที่มีคดีการเมือง
เยอะเท่านี้มาก่อน เฉพาะคดีมาตรา 112 อย่างเดียว ประมาณ 150 คดี ซึ่งไม่มียุคไหนมีการใช้มาตรา 112 มากเท่านี้อีก
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แล้ว แสดงให้เห็นชัดเจนว่ารัฐบาลไม่รู ้จะจัดการกับเรื ่องต่าง ๆ เหล่านี ้อย่างไร เพราะไม่เคยเกิดขึ ้นมาก่อนใน
ประวัติศาสตร์   

ดังนั้นการเมืองระยะสั้นจะยุบสภาหรือไม่ยุบก็เป็นเรื่องหนึ่ง แต่ความสำคัญกว่า ถ้าเรามองให้ลึกลงไปมากกว่าพื้นผิว 
เป็นคลื่นของเจเนอเรชั่นที่ปะทะกันอย่างรุนแรง เป็นคลื่นกระแสธารของความคิดที่คุณหยุดมันไม่ได้ ถึงจะจับแกนนำไป
ก็ไม่จบ รัฐบาลจะผูกขาดการรับรู้ของสังคมไม่ได้อีกต่อไป และจะผูกขาดการเขียนประวัติศาสตร์ของเหตุการณ์ไม่ได้อีก
ต่อไป ดังนั้นจึงจบไม่เหมือนเดิมแน่ ๆ แต่คุณจะใช้กรอบความคิดในการจัดการปัญหาเรื่องนี้เหมือนเดิม คือการจับเข้า
คุก ยัดข้อหา ข่มขู่คุกคาม โดยคิดว่าจัดการแกนนำเป็นสิบเป็นร้อยคนแล้ วจะทำให้ประเทศไทยกลับเป็นเหมือนเดิม
ได้ ไม่มีทาง   

@ในส่วนคดีความต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับนายธนาธร โดยเฉพาะคดีมาตรา 112 วิตกว่าสุดท้ายอาจจะถึงขั้นถูกจำคุกหรือไม่    

อย่างที่บอกว่า เรามั่นใจในความบริสุทธิ์ของเรา ว่าเรามาทำงานการเมืองตรงนี้  ไม่ใช่เป็นเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตน 
ไม่ได้มาเพ่ือจะเอาภาษีประชาชนมาสร้างความร่ำรวยให้กับตัวเองหรือครอบครัว ไม่ได้คิดร้ายกับประเทศ ในทางกลับกัน
เรามองเห็นปัญหาแล้วเราเห็นว่าจำเป็นจะต้องมีคนกล้าหาญที่ออกมาพูดถึงต้นตอของปัญหาอย่างจริงจัง ลองนึกดูแล้ว
กันตั้งแต่เติบโตขึ้นมาจนทำธุรกิจ จนอาย ุ39-40 ปี ไม่เคยขึ้นโรงขึ้นศาลสักครั้งหนึ่ง ลองไปเช็กชื่อเสียงในแวดวงธุรกิจก็
ได้ว่า นายธนาธรคนนี้ เคยโกงใครหรือเปล่า อยู่มา 40 กว่าปีไม่เคยข้ึนโรงขึ้นศาล 

“แต่พอเข้ามาทำงานการเมืองแป๊บเดียว 3 ปี โอ้โห คดีเป็นหางว่าวเลย สุดท้ายคดีมันเป็นเพราะผมเป็นอาชญากรโดย
สันดาน หรือเป็นเพราะคดีการเมือง ที่ผมมีจุดยืนทางการเมืองของผม และสิ่งต่าง ๆ ที่ผมทำผมว่าอนาคตจะพิสูจน์เอง
ว่า ธนาธรไม่ได้ร่ำรวยขึ้นแน่ ๆ จากการทำงานการเมือง ในทางกลับกันจนลงด้วย ยุบพรรคผมไป พรรคยังไม่ได้คืนเงิน
ผม 200ล้านเลย” 

@ สิ่งที่คณะก้าวหน้าจะทำต่อไปจากนี้คืออะไร  

คณะก้าวหน้ายังยืนยันที่จะทำเรื่องการเมืองท้องถิ่น เราจะทำการเมืองท้องถิ่นที่ดี เพ่ือให้คนไม่เลิกหมดหวังกับประเทศ
นี้ ขณะเดียวกันประเด็นที่สำคัญเราก็จะรณรงค์ต่อเนื่อง ในประเด็นที่สำคัญต่ออนาคตและทิศทางของประเทศ นี่คือ
บทบาทของเราที่ต้องการให้ประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งเราพูดเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยเป็น
พรรคอนาคตใหม ่

@ในเรื่องการเมืองท้องถิ่นที่คณะก้าวหน้าทำมามีผลตอบรับอย่างไร และคาดหวังอย่างไรกับการเลือกตั้ง อบต.  ที่กำลัง
จะมีขึ้นในเร็วๆ นี้    

ที่ผ่านมาจะเห็นการทำงานในระดับเทศบาลของเรา ที่เลือกตั้งไปเมื่อวันที่  24 มี.ค.ที่ผ่านมา เชื่อว่าเทศบาลของคณะ
ก้าวหน้ามีผลงานที่จับต้องได้ บางแห่งเป็นเรื่องการศึกษา บางแห่งเป็นเรื่องน้ำประปา ซึ่งภายใน  150 วันเราทำให้
น้ำประปาดื่มได้ บางแห่งกำลังพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน บางแห่งเป็นเรื่องขยะ หลากหลายแล้วแต่ความสนใจ แล้วแต่
สภาพปัญหาของแต่ละพ้ืนที่ มีทั้งเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจปากท้อง  
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คิดว่าหลังจากโควิดซาผลงานจะเยอะกว่านี้อีก จะเปิดโอกาสให้เราผลักดันเรื ่องต่าง ๆ ได้มากกว่านี้ ในส่วนของ 
อบต. เราส่ง 210 แห่งทั่วทุกภูมิภาค มีตั้งแต่เหนือ อีสาน กลาง ตะวันตก ตะวันออก ปริมณฑล และภาคใต้  ในการ
เลือกตั้งเทศบาลรอบที่ผ่านมา เราส่งไป 105 ที่ เราชนะ 16 ที่ คิดเป็น 15-16 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งก็พอใจ เพราะสมัยพรรค
อนาคตใหม่ ถือว่าเยอะกว่าจำนวน ส.ส.เขตท่ีเราชนะ หากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์   

ดังนั ้นค่อนข้างพอใจผลงานที ่ผ ่านมาคือชนะในระดับเทศบาล  10 กว่าที ่ ในระดับอบต.ถ้าใช้อัตราเดียวกันก็
น่าจะ 20 อบต. ซึ่งก็พอแล้ว เพราะถ้าได้เยอะมากก็บริหารไม่ไหวเหมือนกัน เดี๋ยวจะทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน
ได้ไม่เต็มที่ แต่ก็ขึ้นอยู่กับประชาชนว่าจะให้ความไว้วางใจเรามากแค่ไหน   

“อย่างไรก็ตามรอบ อบต.นี้ ถ้าประชาชนให้ความไว้วางใจเราทำงาน ต่อเนื่องสัก 2 รอบ 8 ปี ประชาชนจะเห็นท้องถิ่นมี
ความเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนถ้าผมไม่โดนอะไรเสียก่อนนะ” นาย ธนาธร กล่าว  

 

อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/398251/ 
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23 ต.ค. 2564 – 07:57 น. 

ใบตองแห้ง : คู่แข่ง พท.-กก. 

 
พรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลเป็นคู่แข่ง ภายใต้ศัตรูตู่เดียวกัน แม้พูดให้สวยว่าไม่ใช่คู่ขัดแย้ง เป็นความแตกต่าง
หลากหลาย ก็ต้องแย่งคะแนนกันอยู่ดี 

ฝ่ายประชาธิปไตยมาถึงจุดที่ต้องยอมรับและทำความเข้าใจว่า ภายใต้อุดมการณ์ประชาธิปไตยอย่างกว้างๆ (ไม่เอา
รัฐประหารสืบทอดอำนาจ) ทั้งสองพรรค (หรือ 3-4 พรรค เช่นเสรีรวมไทย ไทยสร้างไทย) มีแนวคิด นโยบาย เป้าหมาย
เชิงอุดมคติ องค์ประกอบ ส.ส. และฐานมวลชนที่แตกต่างกันค่อนข้างชัดเจน 

พูดง่ายๆ ว่าวันนี้แต่ละพรรคก็มี FC ของตัวเอง ซึ่งไม่ง่ายที่จะไปบอกให้เลือก ส.ส.เขตอีกพรรค เพ่ือให้ฝ่ายประชาธิปไตย
“แลนด์สไลด์” เอาชนะ พปชร.ไว้ก่อน (ไม่เลือกเราเขามาแน่) 

ฉะนั้นต้องพูดกันให้เคลียร์ว่า ถ้าผลเลือกตั้ง ส.ส.เขต แพ้พรรครัฐบาล เพราะ 2 พรรคตัดคะแนนกันเอง FC ก็อย่าตีโพย
ตีพาย โทษว่าเป็นเพราะอีกฝ่าย ทำให้ไม่แลนด์สไลด์ ทำให้ประยุทธ์อยู่ยาวอีกสี่ปี (บลาๆๆ) 

เป็นฝ่ายประชาธิปไตยต้องเคารพสิทธิเสรีภาพ เจตจำนงของผู้ใช้สิ ทธิเลือกตั ้ง อย่าบอกว่ายอมรับความแตกต่าง
หลากหลาย แต่บีบให้เลือกพรรคที่ตัวเองชอบเพ่ือ “แลนด์สไลด์” 

คิดแบบนี้คือไม่เข้าใจว่าพลังประชาธิปไตย พ.ศ.นี้มีแตกต่างหลากหลายจริงๆ แตกต่างจนไม่สามารถบอกให้เลือกใครก็
ได้ “ประชาธิปไตยพรรคเดียว” เพื่อเอาชนะศัตรู คนรักประชาธิปไตยวันนี้มีความคิดหลากหลาย มีเป้าหมายต่างระดับ
กัน ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ไม่ใช่แค่เอาตู่ออกไปเท่านั้น 

พรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลแตกต่างกันตั้งแต่แรกที่เป็นพรรคอนาคตใหม่ ไม่ใช่แค่นโยบาย หรือแนวทางหาเสียง    
จุดแยกที่ชัดเจนคือ ธนาธร-ปิยบุตร ไม่เห็นด้วยกับการเสนอชื่อแคนดิเดตพรรคไทยรักษาชาติ 

คะแนนพรรคอนาคตใหม่ส่วนหนึ่งมาจาก ทษช.ถูกยุบ แต่ บางเขตก็ชนะกระทั่งเพื่อไทย บางเขตทำให้เพื่อไทยแพ้ มอง
ง่ายๆก็ว่าแย่งคะแนน แต่ไม่ใช่ คนเลือกอนาคตใหม่ส่วนหนึ่งมาจากคนเคยเลือกเพื่อไทย เคยร่วมสู้กับเพื่อไทย แต่อีก
ส่วนหนึ่งมาจากคนรุ่นใหม่ ซึ่งถ้าไม่มีอนาคตใหม่ก็ไม่แน่ว่าเลือกเพ่ือไทย อีกส่วนหนึ่งมาจากคนชั้นกลางในเมือง ที่เคยไล่
ทักษิณ แต่วันนี้ “กลับใจ” ไม่เอารัฐประหาร 
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ความแตกต่างระหว่างสองพรรค ยิ่งมายิ่งเห็นชัด เช่น พรรคก้าวไกลเสนอแก้ 112 แก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับไม่เว้นหมวด
ไหน ขณะที่พรรคเพ่ือไทยเว้นหมวด 1 หมวด 2 แล้วหันไปขายความเชื่อมั่น “พ่ีโทนี่” ว่าถ้าเพ่ือไทยแลนด์สไลด์จะทำให้
เศรษฐกิจดี 

ภาพตัดกันชัดเจน ก้าวไกลห้าวเป้งท้าชน ถูกใจคนชั้นกลางในเมืองรุ่นใหม่ เพ่ือไทยเป็นพรรค Mass หาเสียงวงกว้าง มุ่ง
คนชนบทที่เชื่อทักษิณแก้ปากท้อง ไปจนคนค้าขาย นักธุรกิจใหญ่ไม่เอาตู่แน่นอน แต่พยายามหลีกเลี่ยงไม่เผชิญหน้า
โครงสร้างอำนาจอนุรักษนิยม 

มิตรสหายรายหนึ่งเปรียบไว้ว่า พรรคก้าวไกลวางตัวเหมือนพรรคการเมืองในยุโรป ที่ชัดเจนทางอุดมการณ์ พยายาม 
Democratise ผ่านระบบรัฐสภา (ด้วย ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ที่มีคุณภาพ) พรรคเพื่อไทยพยายามตอบสนองผลประโยชน์
ประชาชนในระบอบกึ่งเผด็จการ และทำได้ดีที ่สุดเท่าที่เคยมีพรรคการเมืองมา แต่ก็หลีกเลี่ยงโครงสร้าง พยายาม
ประคองตัวอยู่กับรัฐกึ่งเผด็จการ 

ใครถูกใครผิดฟันธงได้ยาก ต่างก็มีข้อจำกัดของตัวเอง ก้าวไกลใช้ “การเมืองใหม่ ” แต่อ่อนหัด คัดเลือกผู้สมัครพลาด
หลายจุด ไพรมารีทีไรแตกกันทุกที การเมืองใหม่ยากจะประสานกับความเป็นจริงของการเมืองไทย ที่อยู่ในระบบ
อุปถัมภ์ แต่ก้าวไกลก็ได้ใจคนรุ่นใหม่ และคนชั้นกลางที่ผิดหวังประชาธิปัตย์เห็นได้จากยอดเงินบริจาคภาษี 

ส.ส.เพื่อไทยก้ำกึ่งอยู่ในระบบอุปถัมภ์ แต่เอาชนะด้วยนโยบายด้วยความนิยมทักษิณ ด้วยการอยู่ฝ่ายประชาธิปไตย 
กระนั้นก็ทำให้มีข้อจำกัด เหมือนยกตัวอย่างขำๆ ถ้าเพื่อไทยชูป้ายแก้ 112 หันมาข้างหลังอาจเหลือ ส.ส.แค่ 2-3 คน 
ไม่ใช่ขลาดแต่พวกเขาจำเป็นต้องรักษาพันธะกับฐานเสียงที่ก้ำกึ่งหลากหลาย 

เพ่ือไทยกับก้าวไกลจึงเป็นคู่แข่ง ที่ทั้งผลักดันและขัดแย้งกันในขั้วเดียวกัน เป็น dialectic เช่นการเกิดอนาคตใหม่ ก้าว
ไกล ทำให้เพื่อไทยต้องปรับใหญ่ การยุบพรรคอนาคตใหม่ทำให้เกิดม็อบคนรุ่นใหม่ ชูสามนิ้ว แม้เพื่อไทยมีข้อจำกัด ก็
ยกระดับตัวเองให้ใหม่ข้ึนหลายด้าน 

ก้าวไกลมุ่งเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่แหลมคม ช่วงชิงคนชั้นกลางในเมือง (ดึงสลิ่มกลับใจ สร้างแนวร่วม NGO) เพ่ือ
ไทยมุ่งเป็นพรรคของประชาชนวงกว้าง มุ่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง แก้เงื่อนไขการเมืองที่เป็นอุปสรรค 

พูดกันจริงๆ ฝ่ายประชาธิปไตยต้องการทั้งสองพรรค ต่อสู้ผลักดัน แข่งขัน พลังหนึ่งเป็นหัวหอก พลังหนึ่งเป็น Mass     
มีความขัดแย้งบ้างเป็นเรื่องธรรมดา ขอเพียง “ติ่ง” อย่าเป็น Ultra ยิ่งกว่าพรรค จุดไหนร่วมกันได้ก็ร่วม จุดไหนต้องชน
ก็ชน โดยเคารพเจตจำนงซึ่งกันและกัน 

คิดเสียใหม่ว่าบางทีแลนด์สไลด์ก็อาจเปลี่ยนอะไรไม่ได้ ได้แค่ยับยั้งเฉพาะหน้า ความแหลมคมและความหลากหลาย
ต่างหากท่ีจะเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยได้ถึงโครงสร้างจริงๆ 

 

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6691904 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6691904
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23 ต.ค. 2564 – 08:05 น. 

วิเคราะห์การเมือง : สถานะ การเมือง ทิม พิธา และ ก้าวไกล กับ พลังประชารัฐ 

 
สถานะ การเมือง ทิม พิธา และ ก้าวไกล กับ พลังประชารัฐ 

บาทก้าว การเคลื่อนไหวของพรรคก้าวไกลกำลังได้รับการจับตาติดตามใกล้ชิด 

เสียงสะท้อนจาก ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า จากพรรคพลังประชารัฐเป็นเสียงหนึ่ง เสียงสะท้อนจาก  นายเทพไท เสน
พงศ์ จากพรรคประชาธิปัตย์เป็นอีกเสียงหนึ่ง 

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ยอมรับว่าถูกพรรคก้าวไกล “แซง” 

นายเทพไท เสนพงศ์ แสดงความวิตกเมื่อเห็นตัวเลขการบริจาคผ่านระบบภาษีให้พรรคก้าวไกลที่มีจำนวนสูงถึง 12.6 
ล้านบาทในปีภาษี 2563 

ยืนยันความพ่ายแพ้ของพรรคประชาธิปัตย์ต่อพรรคก้าวไกล 

การเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2562 สะท้อนนัยยะอะไรในทางการเมือง 

แรกที่พรรคอนาคตใหม่ก่อตั้งและเข้าสู่พื้นที่การเลือกตั้งเดือนมีนาคม 2562 เกจิทางการเมืองคาดหมายว่าหากได้รับ
เลือก 5 คนก็สามารถเข้าใจได ้

เมื่อประกาศไม่มี “หัวคะแนน” ไม่มีการทุ่ม “กระสุน” 

แต่เมื่อผลปรากฏออกมาว่าพรรคอนาคตใหม่ได้ถึง 80 มากกว่าพรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย จะเป็นรองก็เพียง
พรรคเพื่อไทย พรรคพลังประชารัฐ 

สายตาที่มองพรรคอนาคตใหม่จึงเปี่ยมด้วยความหวาดระแวง 

จากเดือนมีนาคม 2562 มายังเดือนตุลาคม 2564 มีความเปลี่ยนแปลงมากมาย 

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 พรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสงกนกกุล ถูกตัดสิทธิ
ทางการเมืองเป็นเวลา 10 ปี 
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จึงได้เกิดพรรคก้าวไกลภายใต้การนำของ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ จากเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มายังเดือนตุลาคม 2564 
เป็นเวลา 1 ปีที่พรรคก้าวไกลดำรงอยู่พร้อมกับคะแนนและความนิยมทะยานสูงขึ้น 

ไม่ว่าในนาม “พรรค” ไม่ว่าในนาม “หัวหน้าพรรค” 

แนวโน้มและความเป็นไปได้ในทางการเมืองของพรรคก้าวไกลจึงอยู่ในจุดพิเศษ 

แม้ว่าผลการเลือกตั้งจะเป็นรองพรรคเพ่ือไทย พรรคพลังประชารัฐ แต่ก็ทะยานขึ้นมาหายใจรด พรรคพลังประชารัฐและ
ทำท่าจะเกาะติดไปกับพรรคเพ่ือไทย 

จึงเหนือกว่าพรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทยโดยพื้นฐาน 

 

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_6691440 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_6691440
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วันที่ 23 ตุลาคม 2564 - 09:09 น. 

09.00 INDEX ดัชนี พลังประชารัฐ ภาคใต้ ตรงถึง ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

 
09.00 INDEX ดัชนี พลังประชารัฐ ภาคใต้ ตรงถึง ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

การเริ่มต้นจัดระบบการคัดสรรตัว ”ผู้สมัคร ส.ส.” ของพรรคพลังประชารัฐด้วยการสำรวจคะแนนและความนิยมใน
พ้ืนที่โดยตรงกำลังสำแดงพลังแห่ง ”กัมมันตะ” 

เด่นชัดว่านี่เป็น “วิทยายุทธ์” อัน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ได้มาจากพรรคไทยรักไทย อันตกถึงพรรคพลังประชาชน 
พรรคเพื่อไทย 

แม้จะเป็นการเริ่มต้นโดยคณะกรรมการคัดตัว ”ผู้สมัคร” อัน ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า นั่งอยู่ในฐานะเป็นประธานคณะ 
แต่ภายในคณะ นั้นก็ประกอบส่วนจาก ส.ส.ทุกภาคของประเทศ 

ที่สำคัญเป็นอย่างมากก็คือ เป็นการปฏิบัติตามแผนอันกำหนด ขึ้นโดย  พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ประธาน
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ 

และท่ีสำคัญอย่างสูงสุดก็คือ ทุกรายชื่อจะต้องผ่านการเคาะและเห็นชอบจากหัวหน้าพรรค พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

หากนี้เป็น ”เครื่องมือ” ก็เป็นเครื่องมือในทาง ”วิทยาศาสตร์” 

หากนี้เป็น ”อาวุธ” ก็จะกลายเป็นอาวุธอันมากด้วย ”กัมมันตะ” ในมือของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรค 

ถามว่าภายในกระบวนการสำรวจคะแนนและความนิยมจะจำกัดอยู่เพียงคะแนนและความนิยมของ ส.ส.และตัวเก็ง
ผู้สมัครในแต่ละพ้ืนที่เท่านั้นหรือ 

หากดูจากลักษณะการนำร่องไปยังพ้ืนที่ ”ภาคใต้” เป็นจุดแรกจะสัมผัสได้ว่า ”เป้าหมาย” กว้างไกลยิ่งกว่านั้น 

อย่าลืมเป็นอันขาดว่าคะแนนและความนิยมที่ผู้สมัครส.ส.ภาคใต้ได้รับเลือกจำนวนมากถึง 14 คน มิได้มาจากคะแนน
และความนิยมต่อพรรคพลังประชารัฐโดยพื้นฐาน 

ตรงกันข้าม เป็นคะแนนและความนิยมต่อเกียรติภูมิของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อย่างเป็นด้านหลัก 

คำถามท่ีตามมาก็คือ เหตุใดความนิยมจาก 14 จึงเหลือ 4 

คำถามนี้ไม่เพียงแต่ส.ส.อีก 10 คนจักต้องขบคิดอย่างหนักถึงภาวะที่แปรเปลี่ยนจากเมื่อเดือนมีนาคม 2562 มายังเดือน
ตุลาคม 2564 หากแต่พรรคพลังประชารัฐก็จักต้องสำเหนียกอย่างจริงจัง 
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ไม่ว่าหัวหน้าพรรค พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

ไม่ว่าประธานยุทธศาสตร์พรรค พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการพรรค ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 

ในที่สุดก็เป็นคำถามไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3005291 
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23 ต.ค. 2564 เวลา 11:09 น. 

"ทักษิณ"สอนมวยรัฐบาลถึงวิธีแก้ราคาพืชผลเกษตรตกต่ำไม่ใช่เอาแต่แจกเงิน 

 
"ทักษิณ" สอนมวยรัฐบาลถึงวิธีแก้ปัญหาราคาพืชผลผลเกษตรตกต่ำ ไม่ใช่มีปัญหากเอาแต่แจกเงิน แนะระดมเงินกู้ทุ่ม
ฟ้ืนฟู ช่วยประชาชนพอกินก่อน 

นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หรือ โทนี วู้ดซัม ร่วมพูดคุย ผ่าน CARE talk "ปั้นข้าวเหนียวเคี่ยวความคิด:
พรุ่งนี้เพื่อชีวิตคนอีสาน"  เมื่อช่วงค่ำวันที่ 22ต.ค.ที่ผ่านมา พร้อมตอบข้อซักถามนายอดิศร เพียงเกษ ตอนหนึ่งถึงปัญหา
ราคาสินค้าการเกษตรตกต่ำว่า ในสมัยที่ตนเป็นรัฐบาลจะใช้ยุทธศาสตร์ที่ว่า เราใช้ที่บ้านเราเท่าไหร่ เราจะต้องส่งออก
เท่าไหร่ ตลาดโลกมีความต้องการเท่าไหร่ แล้วตลาดโลกมีใครบ้าง 

 เริ่มแรกเราก็ใช้วิธีขึ้นราคาในประเทศ ซึ่งเป็นการตลาดเหมือนการค้าขายทั่วไป โดยเฉพาะในส่วนของราคาข้าวที่ต้อง
คำนึงถึงราคาต้นทุนและกำไรเป็นราคาพื้นฐาน ก่อนไปดันราคาตลาดในต่างประเทศ ซึ่งสมัยที่ตนเป็นรัฐบาลได้มีการ
พูดคุยกับประเทศเวียดนาม ปากีสถาน อินเดีย เพ่ือให้ได้ราคาที่ไม่ต่ำกว่าต้นทุนเช่นเดียวกับราคายางพารา  

“ผมเรียกว่าเป็นการฮั้วกันของประเทศท่ียากจน ต่างจากน้ำมันซึ่งเป็นการฮั้วกันของประเทศที่ร่ำรวย” 

ส่วนในเรื่องการส่งออกข้าววันนี้เราต้องยอมรับว่าเราสู้เวียดนามไม่ได้ และดูเหมือนว่าวันนี้ยังมีปัญหาเรื่องพันธุ์ข้าว 

 ฉะนั้นการแก้ปัญหาปัจจุบันทันด่วนของรัฐบาลเวลานี้จึงไม่ใช่แต่แจกเงินแล้วพอ แต่เงินที่กู้มาเป็นจำนวนมากในระยะ
ยาวจะต้องใช้ไปในส่วนของการฟื้นฟูประเทศด้วย วันนี้เราต้องแก้ปัญหาให้เขาพอกินให้ได้ก่อนที่จะพอเพียง   การแจก
เงินเพ่ือซื้อเสียงเวลานี้จึงติดว่าไม่พอ 

 ดังนั้น จึงต้องมีการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การตลาดและความเข้าใจความต้องการของประชาชนขั้นพ้ืนฐาน 

 สำหรับมันสำปะหลังในสมัยที่ตนเป็นรัฐบาล มีการพูดคุยกับจีนที่เป็นผู้ค้ารายใหญ่ก่อนขยายไปที่ยุโรป ส่วนราคาอ้อย
และน้ำตาลสมัยนั้นมีการส่งเสริม แก๊สโซฮอล์จึงทำให้ราคาอ้อนมีราคาสูงขึ้น 

 ด้าน นางสาวชญาภา สินธุไพร ถามว่า การที่รัฐบาลนโยบายประกันราคาข้าวเหตุใดกลับยิ่งทำให้ราคาข้าวโดยเฉพาะ
ข้าวเปลือกมีราคาถูก โทนี่ ตอบว่า เขาไปคิดอย่างเดียวว่าให้ชาวนามีรายได้พอแต่ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องต้นทุนในการปลูก 
การทำให้ราคาข้าวสูงขึ้นต้องคำนึงถึงระบบดีมานซัพพลาย  หรืออุปสงค์ปุทาน ซึ่งวันนี้ระบบดังกล่าวมีปัญหา 
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แม้วันนี้จะลดการผลิตแต่ปริมาณความต้องการในการส่งออกก็ลดน้อยลง ยิ่งไปกว่านั้นในอนาคตหลายประเทศจะมีการ
นำเทคโนโลยีในการปลูกข้าวมาใช้  

 “ฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำควบคู่กันไปคือการแปรรูป แทนที่จะส่งวัตถุดิบออกไปแต่เพียงอย่างเดียว ต้องวางยุทธศาสตร์
ร่วมกันไม่ใช้ทำไปวันต่อวัน มีปัญหาก็แต่แจกเงิน” โทนี่ ระบุ 

 

อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/politics/500710 
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